



ĐẶC SAN

# Thông tin Tư tưởng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH



Số 33  
Tháng 8/2023

**ĐẶC SAN**  
**THÔNG TIN - TƯ TƯỞNG**  
**(Số 33 - tháng 8/2023)**



**TRỤ SỞ: TỈNH ỦY HÀ TĨNH**

Số 06 - đường Nguyễn Thiếp  
Thành phố Hà Tĩnh  
ĐT: 02393. 855 739  
Fax: 02393. 851 925  
Email: thongtintuht@gmail.com

Chịu trách nhiệm xuất bản  
**HÀ VĂN HÙNG**

Ban Biên tập  
**NGUYỄN THỊ HÀ TÂN**  
**NGUYỄN XUÂN HẢI**  
**LÊ VĂN KHÁNH**  
**PHAN THỊ MAI LINH**  
**HOÀNG VĂN THANH**  
**TRẦN THỊ TỐ UYÊN**

Thư ký Ban biên tập  
**PHAN THỊ MAI LINH**

Trị sự  
**TRẦN THỊ TỐ UYÊN**

Bìa 1: Thành phố Hà Tĩnh hôm nay.

Ảnh: Huy Tùng

In 7.500 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in số 108/GP-XBDS của Cục Báo chí - Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 05/10/2022. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2023.

# MỤC LỤC

## NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

### LẠI XUÂN MÔN

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua nêu gương về đạo đức cách mạng

1

### ĐẶNG DUY BÁU

Tư duy độc lập, tự do mạch nguồn từ Cách mạng tháng Tám cho đến nay

7

### TRƯƠNG THANH HUYỀN

Hiệu quả từ công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân

9

### NGUYỄN HỒNG PHONG

Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn Hà Tĩnh vững mạnh, toàn diện

12

### TRẦN VĂN KỶ

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hà Tĩnh: Tập trung thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề “nóng” được cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm

16

### NGUYỄN DANH TIÊN

Khu kinh tế Vũng Áng - Tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh mới

19

### NGUYỄN THIỆU QUANG

Vũ Quang - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V

22

### TRẦN QUANG TUẤN

Hà Tĩnh - Chú trọng công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị

25

### ĐINH VĂN HỒNG

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở...

28

### BÙI ĐỨC HẠNH

“Trời mờ xanh bằng trời Can Lộc...”

31

### HOÀNG THANH

Gần lắm Trường Sa ơi!

34

## TRANG VĂN NGHỆ

**NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG** - Tiếng vọng non sông

36

**LÊ XUÂN LỢI** - Chào mùa thu

36

**HỮU NHÂN** - Dũng sỹ Lê Bình

36

## ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

### NGUYỄN TRỌNG VĂN

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Lan tỏa những tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất

37

## CHỐNG ÂM MƯU “ĐIỂN BIẾN HOA BÌNH”

### THIỆN NHÂN

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng tình hình dân tộc, tôn giáo để làm bất ổn tình hình từ vụ khủng bố ở xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

39

## THÔNG TIN - TƯ LIỆU

### TITTCCTTG

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2023

42

### T.L

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

44

## BÌA 4

### ANH THI - QUỐC HIỆP

Làng K130 - Xứ sở tâm địa chi đò

B4



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia Làng K130.

# LÀNG K130

## XỨNG TẦM ĐỊA CHỈ ĐỎ

Bài và ảnh: ANH THI - QUỐC HIỆP

**Về thăm Tổ dân phố (TDP) K130 Thị trấn Nghèn (Can Lộc), chúng tôi được nghe kể về những chiến tích của cha ông trong kháng chiến chống Mỹ và được chứng kiến nhiều sự đổi thay của làng K130 xứng tầm địa chỉ đỏ.**

### Huyền thoại K130

TDP K130 Thị trấn Nghèn, Can Lộc (Hà Tĩnh) ngày nay, xưa là xóm Hạ Lợi thuộc xã Tiến Lộc. Gọi là xóm Hạ Lợi vì 3 phía là sông ngòi, chỉ phía Đông tiếp giáp với con đường thiên lý Bắc - Nam, nay là Quốc lộ (QL) 1A. Từ ngày đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc, Tiến Lộc cùng với các xã Vương Lộc, Đại Lộc nằm trong tọa độ lửa trước Ngã ba Đồng Lộc bởi tuyến đường huyết mạch này có nhiều cầu cống, sông ngòi, đi qua một quãng đường hơn 5km sinh lầy, để vận chuyển được vũ khí đạn dược vào chiến trường miền Nam xe phải qua phà sông Nghèn, sông Già.

Chiều ngày 12/8/1968, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh như ngôi trên đồng lửa bởi hàng trăm xe chở bộ đội, lương thực, đạn dược qua địa bàn Hà Tĩnh buộc phải ém vào núi Hồng Lĩnh, nép vào nhà dân bởi Ngã ba Đồng Lộc bị phong tỏa 24/24, QL1A đoạn qua xóm Hạ Lợi bị cắt đứt, trên trời, máy bay trinh sát giám sát không ngừng nghỉ.

Một quyết định táo bạo, có tính mạo hiểm nhưng

gây bất ngờ lớn cho địch khi tỉnh quyết tâm nhanh chóng, bí mật mở đường tránh xuyên qua thôn Hạ Lợi rồi dùng phà nguy trang đưa xe qua sông. 10h, ngày 13/8/1968, tỉnh, huyện phổ biến mệnh lệnh cho Chủ tịch Ủy ban Hành chính Trần Đình Trọng. 3h chiều lườn lách qua các triển cây, về đến xã hội ý chớp nhoáng rồi tiến hành họp dân ngay. Lời hiệu triệu được Chủ tịch đưa ra tại chỗ như một mệnh lệnh: "Xe chưa qua, nhà không tiếc". Hầu như không cần bàn bạc, ông Lê Bá Kiên đầu thôn giơ tay xung phong đỡ nhà trước. Bà Đinh Thị Trí (lúc đó 69 tuổi) sống độc thân đứng dậy nói "Nhà tôi chỉ cái lều không giúp gì được, có bộ ván hậu sự mới mua, tôi xung phong hiến lát đường cho xe qua". Rồi ba người, bốn người, rồi cả làng nhất quyết xung phong đỡ nhà ngay khi trời nhá nhem.

Đêm 13/8/1968, chỉ sau một đêm, xóm Hạ Lợi và nhiều hộ dân của xóm Lộ Cũ, Xóm Hàng, tổng 88 hộ với 130 nóc nhà được tháo dỡ, phần lớn vật liệu được đưa ra lát đường chạy dưới các lũy tre ken dày ra bến thuyền cạnh Miếu Mướp.

Ông Phạm Tiến Cẩm (1950) kể: "Năm đó tôi 18 tuổi, ông nội tôi có đến 10 người con, tối đó cả gia đình chuyển gần chục nóc nhà trong đêm, đến gần sáng cũng kịp xong. Sáng hôm sau, máy bay Mỹ tiếp tục oanh tạc nhưng không trúng đường mới mở, không trúng bến thuyền. Một

(Xem tiếp bìa 3)



**Khu nhà truyền thống làng K130 được hoàn thành**

số quả bom rơi xuống vạt cây bần khiến một số xuống chở gạo bị đắm, hai ngày sau khi những chuyến xe đã qua hết khỏi phà thì dân quân mới vớt gạo ướt chở bằng thuyền lên xã Thạch Minh (Thạch Hà) phơi phóng”.

“Thật tình, lúc đó nhà nào lo dỡ nhà đó chứ cũng không biết cả làng ai ai cũng đồng loạt dỡ nhà. Sáng ra nhìn mới biết, làng chỉ còn cây cối. Cả nhà kho hợp tác xã và Miếu Mướp cũng được tháo dỡ để lát đường”, ông Cẩm kể tiếp.

Theo hồ sơ lưu trữ Di tích lịch sử cấp Quốc gia Làng K130 mà ông Võ Tá Quang, công chức Văn hóa Thị trấn Nghèn cung cấp, trong chiến tranh phá hoại, đế quốc Mỹ đã trút xuống xã Tiến Lộc, trong đó có làng Hạ Lợi gần 19.000 quả bom, 1.522 quả rocket, làm 57 người chết, 151 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Trong đó gia đình ông Chung Huấn ở thôn Hạ Lợi bị bom ném trúng 4 người thiệt mạng tại chỗ trong đó vợ đang mang thai.

### **Để K130 trở thành địa chỉ đỏ**

Năm 2020, xã Tiến Lộc được sáp nhập với Thị trấn Nghèn, thôn K130 được đổi tên thành TDP K130; năm 2022, TDP Hà Nam sáp nhập vào TDP K130. Hiện nay, TDP K130 có 332 hộ, 1430 nhân khẩu.

Ông Trần Văn Hiến, Tổ trưởng TDP K130 vui mừng chia sẻ: “Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cán bộ và nhân dân TDP K130 chúng tôi vỡ òa niềm vui khi UBND tỉnh đã có quyết định đầu tư giai đoạn 1 các hạng mục Nhà lưu niệm gắn với khuôn viên nhà văn hóa TDP với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng. Đường trục chính dẫn vào làng theo đúng con đường ngày xưa cha ông tháo dỡ nhà lát mở đường cũng đã được tỉnh đầu tư mở rộng 7m, rải thảm. Chúng tôi biết, đó là sự tri ân của Đảng và Nhà nước cho những gì cha ông chúng tôi đã từng cống hiến nên người dân ai cũng tự hào”.

Phóng viên đặt câu hỏi: Vậy, để Làng K130 trở thành địa chỉ đỏ đúng nghĩa, ngoài Nhà lưu niệm, cần giữ gìn và bảo tồn những chiến tích nào? Ông Trần Văn Hiến cho biết: “Tôi có thâm niên hơn 20 năm liên tục

làm trưởng thôn K130 khi còn xã Tiến Lộc, nay là TDP thị trấn Nghèn nên tôi khẳng định cán bộ và nhân dân ở đây đã đề xuất nguyện vọng thêm 4 hạng mục cực kỳ quan trọng, đó là: Cần một tấm bia ghi chiến tích trong Khu lưu niệm để con cháu đời sau tự hào về cha ông. Khôi phục lại bến thuyền chính ngay trước Miếu Mướp và bến thuyền dự phòng cách đó khoảng 50m, cùng với đoạn đường xuống bến khoảng 200m mà cha ông đã dành đất để mở đường nay đất vẫn còn để nguyên. Chiến tích của Làng K130 cần bảo tồn cụm cây bần còn sót lại. Bần chính là loại cây ken đặc hai bên bờ giúp thuyền, phà chở xe vượt sông xong về ẩn nấp, cũng nhờ cây bần mà bao lần thuyền chở gạo, súng đạn qua sông bị đánh đắm nhưng không bị lộ. Ngoài bảo tồn số cây còn sót lại cần nhân giống phủ kín khu vực bến thuyền. Cuối cùng, nhân dân K130 từ lâu mong muốn 100% số hộ được dùng nước máy để đảm bảo nước sạch, hiện còn khá nhiều hộ vẫn đang phải dùng nước mưa, nước giếng khơi”.

Mang 4 điều mong muốn của người dân trao đổi với ông Bùi Việt Hùng, Chủ tịch UBND Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; ông Hùng cho biết: “Đó là những đề xuất rất chính đáng của cán bộ và nhân dân TDP K130, tất cả những nội dung trên đã và đang được triển khai thực hiện. Cụ thể: Đến khoảng tháng 10/2023 sẽ hoàn thành việc nâng cấp, bổ sung nước sạch cho tất cả các thôn thuộc xã Tiến Lộc cũ trong đó có TDP K130. Ngoài những nội dung TDP đề xuất, UBND Thị trấn Nghèn còn có kế hoạch sưu tầm lại các hiện vật, hình ảnh về làng Hạ Lợi xưa, tư liệu về chứng tích tội ác của đế quốc Mỹ, cùng với đó là khôi phục lại một số nghề truyền thống của làng như gói bánh gai, nghề thủ công, nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân... Sau khi hoàn thành, TDP K130 sẽ xứng đáng là địa chỉ đỏ, trở thành điểm tham quan du lịch lịch sử gắn với Ngã ba Đồng Lộc anh hùng”./.



Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Ảnh: TTXVN

## ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG THÔNG QUA NÊU GƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

LAI XUÂN MÔN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương

**Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định, một trong những phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng là nêu gương. Từ đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng cần không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong, có đạo đức cách mạng, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến nêu gương về đạo đức cách mạng trong Đảng, nhằm nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng. Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền.

Trong buổi nói chuyện tại lớp chính huấn đầu tiên của Trung ương ngày 11/ 5/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu vấn đề: “*Vì sao ta phải chính Đảng?*”. Người huấn thị: “*Là một Đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu*”(1). Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, tổ chức đảng các cấp phải luôn “*tự giác nêu gương*” về đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều lần đề cập đến vấn đề “*gương mẫu*” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người chỉ rõ: “*người đảng viên ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ địa vị nào và hoàn cảnh nào, cũng phải luôn luôn: - Đặt lợi ích*

*của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết./ - Phải ra sức tham gia công việc kháng chiến./ - Phải gần gũi dân chúng, thương yêu, giúp đỡ dân chúng, tổ chức và lãnh đạo dân chúng./ - Phải giữ vững đạo đức cách mạng, là chí công vô tư”(2); “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất./ Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng!... Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”(3). Đây là những chuẩn mực đạo đức cách mạng mà người cán bộ, đảng viên cần phải có, để quần chúng nhân dân nhìn nhận, học hỏi và noi theo.*

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là gốc, là “lõi” của văn hóa xã hội. Người cho rằng, có đạo đức cách mạng thì “*khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước... Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc*”(4); “*khi gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”*; lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa”(5). Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức cách mạng để thực sự là lực lượng tiên phong về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, là những “hạt giống” tốt để nhân rộng trong xã hội.

Đảng ta là “Đảng cầm quyền”, “Đảng của toàn dân”, “Đảng của cả dân tộc”, đội tiên phong, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc. “*Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác*”(6). Nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Chính vì vậy, để xứng đáng là lực lượng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tận tâm, tận lực, vì nước, vì nhân dân, giữ vững bản chất giai cấp, bản lĩnh chính trị, cách mạng, tiên phong; chống các biểu hiện tha hóa

quyền lực, tha hóa con người, giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “*đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân*”(7). Người cho rằng, muốn vận động, tập hợp, dẫn dắt, lãnh đạo quần chúng nhân dân tin theo Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương về đạo đức cách mạng. Người thường căn dặn, “*Đảng viên đi trước, làng nước theo sau*”. Cán bộ, đảng viên vừa là “đầy tớ”, vừa là người lãnh đạo nhân dân. Họ phải là tấm gương mẫu mực để nhân dân tin theo, noi theo và làm theo. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, trọng trách nêu gương càng phải lớn. Họ phải nêu gương trong tu dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, trong tôi luyện, kiên trung lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, trung hiếu với nhân dân; nêu gương tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong thắm nhuần và thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Những nội dung này rất quan trọng, tạo nên hiệu quả tối ưu trong công tác lãnh đạo của Đảng, nhân lên sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền; lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng. “*Nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được*”(8). Bởi thực tế, “*Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước*”(9), từ lời nói, việc

làm đến cách ăn, ở đều phải để cho dân tin, dân phục, dân yêu. Cán bộ, đảng viên dù ở vị trí nào, nếu có tâm, có tầm, có tài, có đạo đức, “*lời nói đi đôi với việc làm*” thì sẽ tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến cộng đồng, giúp quần chúng tự soi, tự sửa, hoàn thiện bản thân. Thông qua công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên, phương thức lãnh đạo của Đảng sẽ được phát huy, nhân lên sức mạnh, nâng cao năng lực để Đảng lãnh đạo, dẫn dắt quần chúng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương về đạo đức phải được thực hiện trên ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc. Với mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; “*nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm*”; làm gương trong công việc từ nhỏ đến lớn, thường xuyên học tập, rèn luyện, không ngừng hoàn thiện bản thân. Với người, phải thật thà, chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, gần bó mật thiết với nhân dân. Với việc, phải tận tâm, tận lực, chí công vô tư, gương mẫu, đi đầu, trách nhiệm. Người cũng chỉ ra ba nguyên tắc để xây dựng đạo đức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng là: 1- Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức; 2- Xây đi đôi với chống. Xây dựng đạo đức cách mạng phải gắn chặt với chống chủ nghĩa cá nhân; 3- Tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Để việc nêu gương về đạo đức cách mạng trở thành phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng trong giai đoạn phát triển mới

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng hơn 93 năm qua, Đảng ta luôn chú trọng thực hiện phương thức nêu gương về đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng Đảng để không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt vai trò “*lãnh đạo đất nước và xã hội*”. Đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự cống hiến tận tụy, hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, những tấm gương mẫu mực, trung

với nước, với Đảng, hiếu với dân.

Dù vậy, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “*trong hàng chục vạn cán bộ và đảng viên xứng đáng, còn lẫn vào một số người thấp kém về tinh thần và đạo đức cách mạng. Họ còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân trong mình*” (10). Người căn dặn toàn Đảng: “*việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi*” (11).

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức của người cách mạng; thiếu tu dưỡng đạo đức sẽ rất dễ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng, không có đạo đức cách mạng thì “*tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân*” (12).

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã nêu rõ quan điểm: Một trong 8 phương hướng để nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Để bảo đảm được vai trò lãnh đạo của Đảng, cùng với sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phải tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không đạt được mục tiêu này, Đảng sẽ suy yếu và không thể giữ được vai trò cầm quyền, lãnh đạo sự nghiệp đổi mới.

Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2007, của Ban Chấp hành Trung ương, “*Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị*” là một bước tiến quan trọng, đánh giá quá trình hơn 20 năm đổi mới tư duy, nhận thức và phương thức lãnh

đạo của Đảng gắn liền với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng (năm 1986); đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, ngày 17/11/2022, tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Một trong 6 nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết số 28-NQ/TW nhấn mạnh, đó là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; từ đó, dẫn đến những thay đổi tích cực về lề lối, phong cách làm việc, cách thức lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua việc tổ chức thực hiện cương lĩnh, chiến lược, định hướng về chính sách, chủ trương lớn; thông qua công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thời gian qua, trên cả nước đã có rất nhiều tấm gương tiêu biểu, mô hình điển hình(13) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ việc học tập và làm theo Bác, nhiều cách làm hay, sáng tạo trong rèn luyện, nêu gương về đạo đức cách mạng được phát huy, nhân rộng, góp phần lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong nhân dân(14).

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương, cho nên ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, từ đó có những hành động thiết thực trong công tác và cuộc sống, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định về nêu gương của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang đại đang chứng kiến tốc độ phát triển mạnh mẽ như vũ bão của khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, truyền thông, trí tuệ nhân tạo, nhiều diễn biến quan hệ quốc tế phức tạp, thời cơ đan xen thách thức, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với Đảng cầm quyền, tác động trực tiếp đến phương thức lãnh đạo của Đảng.

Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế, sức mạnh tổng hợp và uy tín trên trường quốc tế được nâng lên. Song, “*Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn; các mối đe dọa độc lập, chủ quyền, lợi ích chiến lược của đất nước... tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sự chống, phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động*”(15). Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu, chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, còn thụ động, né tránh trong công việc, trông chờ vào cấp trên; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, chưa tạo ra được hiệu quả lan tỏa thực sự tích cực.

Đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn cho thấy, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “*Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ*”(16). Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng



chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan điểm được Đại hội XIII của Đảng nêu lên là: Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng(17).

Bên cạnh đó, Đảng cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ... Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết(18).

Để việc nêu gương về đạo đức cách mạng trở thành phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng, phát huy được vai trò, năng lực lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng, cần thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên về nêu gương và “tự giác nêu gương” theo phương châm “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Cần nhận thức sâu sắc rằng, việc nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của cán bộ, đảng viên trước Đảng và nhân dân. Trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối

sống, hoạt động tự phê bình và phê bình; đến trong quan hệ với nhân dân, trong công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Nguồn gốc sức mạnh, quyền lực của Đảng là ở nhân dân. Đối với Đảng cầm quyền, nguy cơ nguy hại nhất, đáng sợ nhất là tự cắt đứt mối liên hệ với nhân dân; do vậy, cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức vụ càng cao càng phải rèn luyện, tu dưỡng, nêu gương về đạo đức cách mạng; kiên quyết đấu tranh với “lợi ích nhóm”, với những tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về phẩm chất đạo đức, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các quy định của Đảng về nêu gương(19) gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng(20) và các quy định khác của Trung ương, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thấm nhuần quan điểm coi công tác cán bộ là công tác “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ, mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức “gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”(21).

Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; trong đó, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

*“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”*(22).

Bốn là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp với phát huy vai trò giám sát của các cơ quan báo chí, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đấu tranh, ngăn chặn mạnh mẽ, hiệu quả các biểu hiện lệch lạc, sai trái, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.

Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách. Đề cao phương châm “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” để việc nêu gương về đạo đức cách mạng thực sự mang lại hiệu quả to lớn trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; qua đó, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như của các tổ chức đảng trước quần chúng nhân dân, đưa việc nêu gương thực sự trở thành nền nếp, tập quán đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong Đảng và toàn xã hội./.

(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 7, tr. 415, 54

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 603

(4), (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 602, 603

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 402

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 11, tr. 607

(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 223

(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 16

(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 468

(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 616

(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 292

(13) Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm giới thiệu “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Tính riêng 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, số lượng tấm gương điển hình, tiêu biểu được tôn vinh là 640 tập thể, cá nhân.

(14) Tỉnh Hà Giang: Thực hiện nêu gương với phương châm “trên trước, dưới sau”, “người giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Tỉnh Lai Châu: Đăng ký nêu gương từ 1 đến 2 việc cụ thể: 1- Việc khắc phục hạn chế, khó khăn, thiếu sót kéo dài; 2- Việc đột phá, đổi mới, sáng tạo, cấp bách. Thành phố Hà Nội: Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố. Tỉnh Sóc Trăng: Thực hiện “8 xây, 8 chống”. Tỉnh Khánh Hòa: Đổi mới lề lối, cách thức làm việc với phương châm “Tinh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”. Tỉnh Hòa Bình: Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tỉnh Bắc Giang: Ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ...

(15) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II, tr. 228

(16) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 180

(17), (18) Xem: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I, tr. 183 - 184, 187

(19) Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12/2016, của Bộ Chính trị, “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương, về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”,...

(20) Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương, “Quy định về những điều đảng viên không được làm”...

(21) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 98

(22) Xem: PV: “Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05”, Công an nhân dân Online, ngày 12-6-2021, <https://cand.com.vn/thoi-su/Toan-van-phat-bieu-cua-Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-tai-Hoi-nghi-so-ket-5-nam-thuc-hien-Chi-thi-so-05-i616597/>



Mít tinh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945). Ảnh tư liệu

## TỰ DUY ĐỘC LẬP, TỰ DO MẠCH NGUỒN TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM CHO ĐẾN NAY

ĐẶNG DUY BÁU

Sau bao nhiêu năm bôn ba khắp thế giới đi tìm con đường để cứu nước, Hồ Chí Minh trở về nước vào năm 1941 chuẩn bị và lãnh đạo cuộc cách mạng Tháng Tám. Thắng lợi cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi này gắn liền trực tiếp với tư duy sáng tạo và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta.

Trước tình thế phát xít Đức đánh chiếm Pháp, Hồ Chí Minh cho rằng: “*Pháp mất nước là một cơ hội thuận lợi cho cách mạng Việt Nam... phải tìm mọi cách để tranh thủ thời cơ*”. Tháng 02/1941, Người về Cao Bằng, lấy hang Pắc Pó làm trụ sở để chỉ đạo cách mạng. Nhận định tình hình dù phát xít Đức đang mở rộng chiến tranh, chúng đã đánh vào Liên Xô, ở Việt Nam Nhật đã vào Đông Dương nhưng nhất định chúng sẽ thất bại và đây là thời cơ lớn đối với cách mạng nước ta. Người triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (khóa I)

của Đảng từ ngày 10 đến 19/5/1941. Hội nghị quyết định tất cả tập trung cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên trước, giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đây là chủ trương phản ánh nhãn quan chính trị nhạy bén, tầm nhìn chiến lược bao quát, tư duy lý luận vì độc lập tự do gắn liền với thực tế sinh động. Chính nhờ vậy, chủ trương đó nhanh chóng đi vào cuộc sống, cháy bùng lên ngọn lửa giải phóng dân tộc, thúc dục toàn dân tộc quyết đứng lên làm cách mạng.

Trong điều kiện Đảng đang hoạt động bí mật, để tập hợp lực lượng làm cách mạng Hồ Chí Minh đã chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh là một sáng tạo đáp ứng yêu cầu lịch sử cần tập hợp và đoàn kết được đông đảo quần chúng thành lực lượng của toàn dân tộc đứng lên giành chính quyền. Có thể nói, sự ra đời của Mặt trận Việt Minh là yếu tố trực tiếp và quyết định cho sự thắng lợi cách mạng Tháng Tám.

Đề làm cơ sở và nòng cốt cho đấu tranh chính trị, Hồ Chí Minh đã quyết định phải xây dựng lực lượng vũ trang. Đầu tiên là thành lập đội vũ trang ở Cao Bằng làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ cách mạng, huấn luyện chính trị và quân sự cho dân quân, du kích địa phương, hậu thuẫn cho các cuộc đấu tranh của quần chúng. Trên cơ sở đó, Người quyết định thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (ngày 22/12/1944). Ngay sau khi thành lập đội đã đánh chiếm và tiêu diệt gọn 2 đồn địch là Phay Khắt và Nà Ngần gây tiếng vang lớn và tạo niềm tin để nhiều địa phương chủ động thành lập các đội vũ trang. Người cùng Trung ương Đảng chủ trương phải nhanh chóng thống nhất các lực lượng vũ trang thành lập Việt Nam giải phóng quân và đặt nhiệm vụ quân sự lên hàng đầu. Lực lượng vũ trang nhanh chóng trưởng thành đã tạo điều kiện vô cùng quan trọng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Cùng với đó là Đảng ta rất coi trọng mặt trận văn hóa, xem văn hóa là động lực của cách mạng. Năm 1943 để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Đảng ta nêu ra “Đề cương văn hóa” với ba nguyên tắc là dân tộc khoa học và đại chúng. Xem văn hóa là “hồn thiêng dân tộc”, thức tỉnh toàn dân phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước đoàn kết đứng lên giành chính quyền.

Trong điều kiện rất khó khăn, Hồ Chí Minh đã sáng tạo tìm mọi cách để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Người đã trực tiếp gặp Chu Ân Lai đại diện cho Đảng cộng sản Trung Quốc để bàn phối hợp, hoạt động giữa cách mạng hai nước. Cử người đi Diên An mở rộng quan hệ quốc tế, củng cố đường dây liên lạc với Quốc tế cộng sản. Tháng 02/1942 Người đích thân đi Trung Quốc gặp đại diện Chính phủ Tưởng Giới Thạch với mục đích cải tổ tổ chức “Việt Nam cách mạng đồng minh hội” để lôi kéo những người yêu nước trong tổ chức đó đứng về phía cách mạng. Người cũng đã quyết định gặp đại diện Mỹ ở

Côn Minh để bàn phương thức hợp tác Việt - Mỹ. Xây dựng sân bay dã chiến ở Cao Bằng để chuyên gia Mỹ đi lại và giúp Việt Nam súng đạn, điện đàm, thuốc men, huấn luyện cho lực lượng vũ trang Việt Nam... Những hoạt động quốc tế đa phương, đa dạng và rất nhạy bén của Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám.

Với tầm cao trí tuệ, với kinh nghiệm hoạt động thiên tài phong phú, Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nắm bắt thời cơ, kịp thời đề ra chủ trương và kế hoạch Tổng khởi nghĩa. Tháng 8/1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng Minh, ở Đông Dương quân đội Nhật hoảng loạn, phong trào cách mạng cả nước sôi sục, Hồ Chí Minh khẳng định lúc này, thời cơ đã đến, dù hy sinh đến đâu cũng phải giành cho được độc lập dân tộc. Người nói: *“Cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ biến chuyển nhanh chóng, không thể để lỡ cơ hội”*. Người triệu tập Đại hội đại biểu Quốc dân ở Tân Trào và phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân Đồng minh kéo vào nước ta. Người gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước: *“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta”*. Đáp ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh triệu người như một đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa thành công. Ngay sau thắng lợi cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập và ấn định ngày 02/9/1945 là ngày Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Với những chủ trương sáng suốt và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời một cách toàn diện và chủ động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với

(Xem tiếp trang 33)

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 11 năm 2022



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh. Ảnh: P.V

## HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VỚI NHÂN DÂN

TRƯƠNG THANH HUYỀN  
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

*Sau 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phát huy dân chủ, tháo gỡ, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.*

Những năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình nhà đã tiếp tục nỗ lực, vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tuy vậy, những vấn đề phát sinh, vướng mắc, nổi cộm ở các địa phương cơ sở trên địa bàn vẫn là những trở ngại lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Từ yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng

đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh” trước khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Quy chế đối thoại đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 13 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền tỉnh ban hành 16 kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai công tác đối thoại. Công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân đã trở thành hoạt động thường xuyên, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đưa vào chương trình công tác hằng năm. Để nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, các cơ quan chuyên môn của chính quyền các cấp trong công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị đối thoại và đôn đốc giải quyết các vấn đề sau hội nghị đối thoại. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức hội nghị đối thoại ở các địa phương. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 2.015 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, trong đó cấp tỉnh: 9 cuộc, cấp huyện: 192 cuộc, cấp xã: 1.814 cuộc. Tiếp nhận được 18.087 ý kiến đề

xuất, kiến nghị của Nhân dân, trong đó nội dung tập trung trên các lĩnh vực như: công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; văn hóa, giáo dục, y tế; an ninh và trật tự an toàn xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Về cơ bản các kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp pháp của Nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết đúng thẩm quyền, thời gian quy định. Trong đó: cấp tỉnh đạt 96,4%; cấp huyện đạt 95,5%; cấp xã đạt 94,7%. Việc tiếp xúc, đối thoại đã góp phần tích cực trong phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhân dân được tuyên truyền, giải thích về các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước; tình hình thực hiện các, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án triển khai ở địa phương. Đồng thời thông qua đối thoại đã thực hiện được việc đổi mới phương thức điều hành, quản lý của chính quyền, các sở, ban, ngành và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cơ chế chính sách được ban hành và triển khai phù hợp, sát với với thực tiễn nguyện vọng của Nhân dân; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp và phát sinh điểm nóng; tạo môi trường thuận lợi góp phần xây dựng tỉnh nhà ổn định và phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân ở một số địa phương, đơn vị đạt hiệu quả chưa cao. Một số nơi thực hiện còn hình thức, còn nhầm lẫn giữa công tác tiếp xúc, đối thoại với công tác tiếp dân; việc lựa chọn nội dung đối thoại chưa phải là vấn đề cấp thiết, bức xúc mà dư luận quan tâm; một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm dễ sai phạm chưa được mạnh dạn đưa ra đối thoại với Nhân dân. Phương pháp điều hành của chủ trì đối thoại có nơi thiếu linh hoạt, chưa tạo được môi trường đối thoại dân chủ; chưa gọi mở được các vấn đề trọng tâm để người dân tham gia ý kiến, thảo luận và đưa ra giải pháp thực hiện; một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm thông qua đối thoại, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, chế độ chính sách. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau tiếp xúc, đối thoại có nơi chưa được quan tâm đúng mức; vẫn còn tình trạng trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của Nhân dân còn chậm, không dứt điểm để Nhân dân phải kiến nghị nhiều lần. Đánh giá sự hài lòng của người dân sau tiếp xúc, đối thoại chưa được chú trọng thực hiện.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các mục tiêu xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, nhất là tập trung

cao triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới cả hệ thống chính trị của tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc mà Nhân dân quan tâm. Phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phối hợp nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội để tham mưu, đề xuất phương án giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động trong quá trình tổ chức hội nghị. Tăng cường giám sát thực hiện đối thoại, nhất là việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp sau đối thoại. Quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt để tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại tại địa phương, đơn vị ngày càng thực chất, hiệu quả./.

**T.T.H**



Công an xã Hương Liên, huyện Hương Khê tuyên truyền phổ biến pháp luật, cấp căn cước công dân và hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử cho bà con đồng bào dân tộc Chứt. Ảnh: P.V

## QUAN TÂM XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH VỮNG MẠNH, TOÀN DIỆN

Đại tá, TS. NGUYỄN HỒNG PHONG  
UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

*Xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy là một chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm chủ động nắm chắc tình hình, làm "pháo đài" đầu tiên trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động, bố trí gần 1.100 cán bộ Công an chính quy đối với 195/195 xã, thị trấn.*

Thời gian qua, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị, tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA, ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ, hiệu



quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với phương châm “*trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an*”, lấy người dân là “*trung tâm*”, là “*chủ thể chính*” để phục vụ, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang ghi những dấu ấn bằng những chiến công, thành tích xuất sắc, những việc làm bình dị, gần gũi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “*Vì nước quên thân, vì dân phục vụ*”, thể hiện trên một số kết quả, đó là:

*Thứ nhất*, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã trở thành lực lượng nòng cốt, trong công tác rà soát nắm tình hình; chủ động rà soát, phát hiện sớm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp, nổi lên về an ninh, trật tự, nhất là những điểm xung đột, mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân; giải quyết nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân với những cách làm, biện pháp chủ động và đổi mới.

*Thứ hai*, với trình độ cao, được đào tạo cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã trực tiếp, đi đầu, triển khai bài bản các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở; nhiều phức tạp tồn tại thời gian dài mà lực lượng Công an xã bán chuyên trách trước đây không thể giải quyết (*như: lô đề, cờ bạc, quản lý người nghiện, đối tượng tâm thần, ngáo đá, các loại trộm cắp vặt, đánh nhau...*) đã được Công an chính quy giải quyết thấu đáo. Nhờ đó, tình hình tội phạm được kiểm soát, từng bước được làm giảm, xã hội được yên bình hơn, nhân dân yên tâm, tin tưởng.

Lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã chủ trì và phối hợp đấu tranh, xử lý hơn 800 vụ phạm tội về TTXH, ma túy, kinh tế, môi trường; bắt, vận động đầu thú, thanh loại

07 đối tượng truy nã; hoàn thiện hồ sơ, đưa gần 180 đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn; xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.350 vụ, phạt tiền 5,5 tỷ đồng.

*Thứ ba*, trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, cư trú, quản lý người nước ngoài; quản lý phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và 02 dự án cấp CCCD, dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đưa Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện và là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành cài đặt, kích hoạt định danh điện tử của cả nước.

*Thứ tư*, hình ảnh lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy không quản ngại gian khổ, hy sinh, gồng mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, chủ trì trong truy vết góp phần sớm khoanh vùng, dập dịch; xông pha ở những nơi nguy hiểm nhất trong thiên tai, bão lũ để ứng cứu, giúp đỡ Nhân dân, đồng hành cùng tham gia xây dựng Nông thôn mới... đã không còn xa lạ mà gần như thân thuộc hàng ngày, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “*Vì nước quên thân, vì dân phục vụ*”.

Thực tiễn cho thấy, qua hơn 3 năm hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn đã khẳng định chủ trương hết sức đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Những kết quả trên đã góp phần làm chuyển biến tích cực, rõ nét về an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; mối quan hệ giữa lực lượng Công an và nhân dân ngày

càng được củng cố, gắn bó hơn, được chính quyền, nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022, Bộ Chính trị xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025, lực lượng Công an nhân dân cơ bản tinh, gọn, mạnh, từng bước hiện đại; phấn đấu đến năm 2030, lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện mục tiêu quan trọng này là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, bộ máy tinh gọn, lực lượng tinh nhuệ, nghiệp vụ tinh thông. Năm nội dung “*trong sạch*”, “*vững mạnh*”, “*chính quy*”, “*tinh nhuệ*”, “*hiện đại*” là một chỉnh thể thống nhất trong mục tiêu xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện; có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, tác động lẫn nhau cho nên cần được xây dựng đồng bộ, khoa học, không được coi nhẹ nội dung nào, đảm bảo tính thống nhất từ tư tưởng và hành động, từ nhận thức đến tổ chức thực tiễn ở các cấp Công an.

Để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, thời gian tới cần tăng cường thực hiện một số nội dung sau:

*Một là*, phải khẳng định, sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng Công an xã, thị trấn là vô cùng quan trọng. Vì vậy, điều đầu tiên để xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đó chính là phải nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp trong mọi hoạt động của lực lượng

Công an; nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm và xác định công tác xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn là yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh, trật tự thì nơi đó kinh tế, xã hội sẽ phát triển ổn định, bền vững, từ đó sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Công an xã, thị trấn.

*Hai là*, xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn không chỉ tập trung đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất mà một yếu tố quan trọng, “*then chốt*” để xây dựng lực lượng Công an đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, do đó, thời gian tới:

Tập trung xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; chủ động khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện đúng phương châm “*lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an*”, “*thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình*”.

Chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng Công an xã, thị trấn; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của chi bộ Công an xã, thị trấn; quan tâm bố trí bổ sung đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy xã, thị trấn; phát huy vai trò của chi bộ Công an xã, thị trấn trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên Công an xã, thị trấn.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, biểu dương, khen thưởng, quy

hoạch, bổ nhiệm, thực hiện chính sách đối với cán bộ Công an xã, thị trấn. Đồng thời chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy tắc ứng xử, phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ sai phạm. Xác định rõ, cán bộ, chiến sỹ Công an là phải trọng uy tín, giữ gìn danh dự, không sa ngã trước cám dỗ lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng, luôn ghi nhớ và thực hiện cho bằng được phương châm “*Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất*”.

*Ba là*, tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

*Bốn là*, quan tâm chế độ, chính sách, hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, thị trấn và Công an xã bán chuyên trách phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương; bố trí quỹ đất, kinh phí, huy động đa dạng hóa nguồn lực xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy nhanh thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2026.

Tính đến nay, đã huy động được gần 170 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn (trong đó có 04 UBND cấp huyện gồm TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Hương Sơn hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng mới 09 trụ sở Công an xã; đã xây dựng mới 01 trụ sở Công an xã đưa vào sử dụng; đang hoàn thiện quy trình, hồ sơ thủ tục để khởi công 20 trụ sở từ nguồn kinh phí Đề án của UBND tỉnh, 10 trụ sở từ nguồn hỗ trợ của UBND cấp huyện; cải tạo, sửa chữa và đưa vào sử dụng 38 trụ sở.

*Năm là*, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn theo hướng bám sát cơ sở, gần dân, vì Nhân dân phục vụ nhằm lan toả sâu rộng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã, thị trấn./.

**N.H.P**

## HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Ban Biên tập Đặc san Thông tin - Tư tưởng của BCH Đảng bộ tỉnh đã nhận được tin, bài, ảnh của các cộng tác viên: GS.TS Vũ Văn Hiến, TS Đặng Duy Bá, Trương Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Phong, Trần Văn Kỳ, Trần Quang Tuấn, Đinh Văn Hồng, Thiều Đình Quang, Bùi Đức Hạnh, Khắc Hiến, Anh Thị, Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Lựu, Từ Công Hải, Quang Đức, Dương Chí Tâm, Phan Hương, Trương Ngọc Ánh, Anh Hùng, Phạm Văn An, Nguyễn Toàn, Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Trọng Đồng, Nguyễn Viết Dưỡng, Nguyễn Ngọc Phú,... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Đặc san chỉ đăng một số bài.

Ban Biên tập Đặc san trân trọng cảm ơn các cộng tác viên đã tích cực cộng tác và mong muốn trong thời gian tới các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh cho Đặc san. Tin, bài, ảnh ghi đầy đủ họ tên, điện thoại, gửi theo địa chỉ: Đặc san Thông tin - Tư tưởng, số 06 - Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh và bản mềm qua Email: [thongtintuht@gmail.com](mailto:thongtintuht@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn!

**BAN BIÊN TẬP**



Toàn cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: PV

## KỶ HỌP THỨ 14 HĐND TỈNH HÀ TĨNH: TẬP TRUNG THẢO LUẬN, CHẤT VẤN NHIỀU VẤN ĐỀ “NÓNG” ĐƯỢC CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN HẾT SỨC QUAN TÂM

TRẦN VĂN KỶ  
TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

*Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, bên cạnh việc xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2023 và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của các vị đại biểu để tập trung thảo luận, chất vấn thẳng thắn các nội dung quan trọng gắn với đời sống, sinh hoạt của cử tri, Nhân dân.*

*Tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023*

Hoạt động thảo luận của đại biểu HĐND được quan tâm tổ chức đảm bảo chất lượng, thông qua đó phát huy rộng rãi trí tuệ tập thể vào xây dựng các nội dung trình kỳ họp, đảm bảo tính thực tiễn, khả thi của các chính sách sau ban hành. Trước kỳ họp, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thảo luận ở các địa phương về các nội dung, chương trình kỳ họp với sự tham gia của trên 400 đại biểu, với hơn 200 ý kiến phát biểu và được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi UBND tỉnh để nghiên cứu, tiếp thu. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiếp tục dành thời gian gần 01 buổi để tiến hành thảo luận tại

Hội trường với 07 ý kiến phát biểu trực tiếp và 04 ý kiến bằng văn bản.

Các đại biểu đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng. Các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản đồng tình và đánh giá, ghi nhận cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân, cử tri tỉnh nhà, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đạt được những kết quả khá tích cực; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề nghị quan tâm, tập trung một số giải pháp, nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, nhất là các nội dung liên quan đến công tác đầu tư phát triển, thu - chi ngân sách, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; phân tích, đánh giá, đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung quy định của các chính sách trình kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp cũng đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình, đồng thời chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp để hoàn chỉnh các nội dung dự thảo Nghị quyết và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua.

### ***Phiên chất vấn, trả lời vấn đề diễn ra sôi nổi, thẳng thắn tập trung vào những vấn đề “nóng”***

Sau gần 01 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, với nhiều vấn đề được nêu ra, phân tích và bàn luận hướng giải quyết.

Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của các đại biểu về các nhóm vấn đề quan trọng, bức xúc, nổi cộm, Kỳ họp đã tiến hành chất vấn trực tiếp các nhóm vấn đề thuộc 3 lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, y tế, nội vụ với các vấn đề cụ thể như: việc nhiều khu đất tỉnh đã thu hồi giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý hoặc giao các sở, ngành tham mưu phương án xử lý nhưng tiến độ còn chậm; khó khăn trong thực hiện dồn điền đổi thửa, tập trung, tích tụ ruộng đất; vướng mắc trong quy trình, thủ tục cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân thông qua đấu giá, không thông qua đấu giá; các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức; luân chuyển, điều động giáo viên; thực trạng bác sỹ ở tuyến xã ngày càng thiếu, những khó khăn liên quan đến mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm trong các cơ sở y tế công lập ...

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và phản ánh sát với diễn biến thực tế, đời sống và nguyện vọng của Nhân dân và cử tri tỉnh nhà để các ngành tìm giải pháp cơ bản, giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra. Thủ trưởng các sở, ngành đã thể hiện tinh thần cầu thị, đi thẳng vào trọng tâm các vấn đề đại biểu nêu, đồng thời một số nội dung đã đưa ra được nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể.

Sau chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu giải trình, tiếp thu về các nội dung mà đại biểu cử tri quan tâm; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới trước, công tác quy hoạch và xúc tiến đầu tư; thu ngân sách, kêu gọi đầu tư; tháo gỡ vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã kết luận phiên chất vấn, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện trả lời chất vấn và giám sát việc trả lời chất vấn.

### **Tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023**

Sau 2,5 ngày làm việc, trong đó có một buổi thảo luận tại các địa phương, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành nỗ lực thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, thời gian tới, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quyết tâm, nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm 2023 và các năm cuối nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới...

Tiếp tục tăng cường giám sát công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong hoạt động giám sát tại địa phương; tổ chức thực hiện Hiến pháp,

Luật, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các chính sách của Chính phủ, lấy ý kiến đóng góp vào các dự án Luật, Pháp lệnh trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân, duy trì các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định, chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã ban hành.

Tuyên truyền, các nội dung, đề án, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện các chính sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, trong đó quan tâm những chính sách có tính tổng thể, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Thường xuyên đánh giá việc thực hiện các chính sách; kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Tăng cường công tác giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định. Tập trung giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022”; Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về “Kết quả thực hiện kiến nghị cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn”.

Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân trước các kỳ họp HĐND; quan tâm những vấn đề hậu chất vấn. thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh./.

**T.V.K**



Một góc Khu Kinh tế Vũng Áng. Ảnh: P.V

# KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG - TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH MỚI

PGS, TS NGUYỄN DANH TIÊN  
Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

*Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng là một bộ phận của khu đô thị Vũng Áng và vùng kinh tế Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình. KKT Vũng Áng được thành lập với mục tiêu xây dựng, phát triển thành KKT đa ngành, đa lĩnh vực với các trụ cột như: công nghệ luyện kim, năng lượng, logistics, dịch vụ cảng biển... Đặc biệt, KKT Vũng Áng là một trong 5 khu kinh tế ven biển được Chính phủ lựa chọn để tập trung đầu tư, xây dựng.*

## 1. Nhận diện tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vũng Áng

KKT Vũng Áng có địa thế thuận lợi, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển Đông, cách thành phố Hà Tĩnh gần 70 km về phía Nam, cách sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) 50 km về phía Bắc. Nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây, thông qua hệ thống quốc lộ và tỉnh lộ, KKT Vũng Áng dễ dàng kết nối với các vùng trong cả nước,

nước bạn Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Tại KKT Vũng Áng có cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương với độ sâu tự nhiên lớn, ít sa bồi nên có thể tiếp nhận được các tàu có trọng tải lớn đến 350.000 DWT. Ngoài ra, KKT Vũng Áng có quỹ đất rộng, phù hợp cho xây dựng phát triển công nghiệp và đô thị.

KKT Vũng Áng được hưởng chính sách ưu đãi đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Từ khi ra đời đến nay, các nhà đầu tư vào KKT Vũng Áng đã, đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, chính sách thu hút đầu tư như: tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất, nhập khẩu, hỗ trợ đào tạo nhân lực và hạ tầng kỹ thuật...

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư giải

quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục hành chính... Với những chính sách ưu đãi, nhiều dự án lớn như: Nhà máy luyện cán thép và cảng biển Sơn Dương của Tập đoàn Formosa (Đài Loan), Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Tổng kho Xăng dầu - dầu khí Vũng Áng, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn An Việt Phát... đã được chính quyền địa phương tập trung giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo cho nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Ngày 22/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm: Phát triển KKT Vũng Áng theo hướng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm kinh tế và đô thị phía Nam của tỉnh, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phù hợp với phát triển vùng và kết nối với các trung tâm kinh tế trong khu vực; phát triển kinh tế gắn với các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hà Tĩnh là vùng đất có bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong lịch sử, nhân dân Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1896) nổ ra tại Hà Tĩnh, là đỉnh cao của phong trào Cần vương. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh được thành lập, Hà Tĩnh cùng với Nghệ An là trung tâm của phong trào cách mạng cả nước, với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh. Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, song Xô viết Nghệ - Tĩnh đã để lại những kinh nghiệm quý báu trong đấu tranh giành chính quyền cách mạng; đồng thời, đem lại cho quần chúng nhân dân niềm tin ở sức mạnh của chính mình. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh đầu

tiên của cả nước thiết lập được chính quyền nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Hà Tĩnh đã anh dũng chiến đấu không cho kẻ địch đặt chân đến quê hương và làm tròn nghĩa vụ của hậu phương với tiền tuyến, cùng cả nước thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng kẻ thù xâm lược”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân dân Hà Tĩnh đã sát cánh bên nhau, “chắc tay súng, vững tay cày”, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, vừa dũng cảm chiến đấu, đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Đảng bộ, chính quyền địa phương, 4.500 hộ dân của 6 xã trong vùng ảnh hưởng đã sẵn sàng di dời và cất bốc hàng nghìn ngôi mộ, lập nên kỳ tích trong việc giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Formosa, thuộc KKT Vũng Áng. Việc giải phóng mặt bằng thần tốc trong thời gian 10 tháng là minh chứng hùng hồn chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Để mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong”<sup>(1)</sup>.

## 2. Phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng KKT Vũng Áng phát triển mạnh mẽ, bền vững

Phát huy những thành quả đạt được, để xây dựng thành công KKT Vũng Áng cần thực hiện tốt những vấn đề sau:

*Thứ nhất, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là các nhiệm vụ và giải pháp mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, như:* Tăng cường sự lãnh đạo

(1) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr280.



của các cấp uỷ đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị để phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, mở rộng quy mô Khu Kinh tế Vũng Áng. Tập trung nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, xây dựng và phát triển cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển. Nâng cao hiệu quả các chính sách thu hút, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của KKT Vũng Áng. Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý đất đai. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

### ***Thứ hai, khai thác và phát huy tiềm năng về tài nguyên, địa lý và không gian liên kết kinh tế của các tỉnh miền Trung***

Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên như: mỏ sắt Thạch Khê, mỏ titan để phát triển ngành công nghiệp thép. Phát triển mạnh mẽ công nghiệp gắn với khai thác cảng biển, định hướng xuất khẩu. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện khu liên hợp cảng thông ra biển của vùng Bắc Trung Bộ, đặc biệt là cảng Vũng Áng - Sơn Dương... Phát huy hiệu quả trục giao thông Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây để kết nối với các vùng trong cả nước. Tăng cường liên kết với các tỉnh phía Bắc và phía Nam của tỉnh và liên kết Việt Nam - Lào và các tỉnh Đông Bắc - Thái Lan.

### ***Thứ ba, phát huy sự năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế***

Trong bối cảnh mới, tỉnh cần phát huy sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính

quyền tỉnh để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, với 4 trụ cột: công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; nông nghiệp; dịch vụ, du lịch; dịch vụ cảng biển và logistics cùng 3 nền tảng: nguồn lực con người; cơ sở hạ tầng; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh. Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông. Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư. Khuyến khích và đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng văn hóa khởi nghiệp và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội...

Đẩy mạnh chương trình hợp tác phát triển vùng, trong đó, chú trọng liên kết xây dựng tuyến du lịch hành lang kinh tế Đông - Tây. Chú trọng các hoạt động liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, vận tải, giáo dục - đào tạo, y tế. Đẩy mạnh chương trình hợp tác, liên kết kinh tế Đông - Tây, Bắc Hà Tĩnh - Nam Nghệ An, Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình.

### ***Thứ tư, khơi dậy và phát huy ý chí, quyết tâm và khát vọng phát triển của con người Hà Tĩnh***

Phát huy truyền thống quê hương “trung dũng kiên cường”, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết của các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, tiếp tục kiên định sứ mệnh, khơi dậy khát vọng vươn lên, phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng con người Hà Tĩnh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tập trung đầu tư phát triển con người toàn diện về nhân cách, đạo đức, thể chất, trí tuệ, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập với thế giới./.

**N.D.T**



Huyện Vũ Quang hôm nay. Ảnh: P.V

## VŨ QUANG - NHÌN LẠI NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ V

NGUYỄN THIỀU QUANG  
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  
Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang

**Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19; giá cả các mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất tăng cao; thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ lực của huyện gặp nhiều khó khăn... Tuy vậy, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh nên Vũ Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.**

**Đ**ể thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thông qua tại Đại hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với tình hình, điều kiện của địa phương; tính đến nay, đã ban hành 08 nghị quyết, 27 chỉ thị, 18 kết luận, 25 chương trình, 89 kế hoạch và nhiều văn bản khác, trong đó có 05 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và một số chỉ thị chuyên sâu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, khai thác các tiềm năng, lợi thế của huyện cũng như xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Trong tổng số 37 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, đến nay sau gần 3 năm triển khai thực hiện có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đạt tỷ lệ 54,05%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm. Chú trọng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng đề án và ban hành Chỉ thị về “*Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo*”, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cũng như quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn toàn huyện.

Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về “*Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ do Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030*”; tăng cường việc điều động cán bộ cấp huyện về cơ sở để rèn luyện và trau dồi kinh nghiệm thực tiễn. Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hằng tháng cử thành viên các Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy về cùng dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy phân công kiểm tra và trực tiếp tham dự sinh hoạt tại một số chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thành công 02 cuộc tọa đàm bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ dành cho các chi bộ khối nông thôn và khối cơ quan trên địa bàn toàn huyện.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới luôn được quan tâm, là huyện

miền núi đất rộng, người thưa, ít các nhà máy, xí nghiệp nên phần lớn lực lượng lao động trong độ tuổi đều đi làm ăn xa, việc tạo nguồn kết nạp đảng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới hàng năm và của cả nhiệm kỳ với nhiều giải pháp căn cơ, phù hợp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn huyện đã kết nạp được 180 đảng viên, đạt 75% chỉ tiêu phát triển đảng viên bình quân hằng năm nghị quyết đề ra (riêng trong 6 tháng đầu năm 2023 đã kết nạp 68 đảng viên mới, đạt 85% kế hoạch cả năm).

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn huyện đã tổ chức 43 cuộc đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân tại 10 xã, thị trấn; tổ chức 03 cuộc đối thoại cấp huyện; đã kịp thời trả lời và chỉ đạo giải quyết 697/794 câu hỏi, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, đạt tỷ lệ 87,7%, qua đó tạo niềm tin và ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Kinh tế tiếp tục phát triển với nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân 3 năm (giai đoạn 2020 - 2022) đạt 3.459,1 tỷ đồng (bằng 75,55% so với bình quân nghị quyết và đạt 131,94% so với bình quân nhiệm kỳ trước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,97 triệu đồng (tăng 7,27 triệu đồng so với năm 2020). Mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đều vượt kế hoạch, trong đó riêng năm 2022 thu ngân sách của huyện đạt 168,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 112,5% dự toán HĐND huyện giao.

Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều điểm nhấn quan trọng. Sau khi được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, trở thành huyện miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước, Ban

Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết về “*Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025*” để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 66 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, nhiều cụm tuyến dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; có 1.577 vườn mẫu; 13 sản phẩm OCOP 3 sao... Cùng với đó, huyện đã mạnh dạn trong việc liên kết với doanh nghiệp để triển khai các mô hình sản xuất như: Liên kết với tập đoàn Quế Lâm để triển khai các mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ; bên cạnh duy trì và phát triển một số giống cây, con chủ lực của địa phương, huyện đã và đang mạnh dạn tìm hiểu, thí điểm một số giống cây trồng, vật nuôi mới, phù hợp nhằm khai thác và phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong thời gian tới.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn ngày càng tăng cao, đặc biệt năm 2023, lần đầu tiên Vũ Quang có học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; đã phát động và tổ chức cuộc thi “xây dựng công sở văn minh, sinh thái” dành cho các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn huyện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ.

Lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 5,95% xuống còn 5,17%; công tác hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn huyện đã xây dựng được 172 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và 2 nhà cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ; tặng 29.361 suất quà trị giá gần 11,5 tỉ đồng cho các gia đình có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các mục

tiêu về y tế, dân số cơ bản đạt so với mục tiêu Đại hội đề ra, đến nay 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V và nghị quyết đại hội Đảng các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó chính là thành quả của sự chỉ đạo đúng hướng và nhất quán, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để Vũ Quang tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tuy vậy, chặng đường thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 còn rất nhiều khó khăn, thách thức; Vũ Quang vẫn là địa bàn khó khăn, xuất phát điểm thấp, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt; kinh tế - xã hội phát triển khá nhưng vẫn còn thiếu tính bền vững.

Để tiếp tục đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, huyện Vũ Quang sẽ bám sát chương trình hành động, chương trình toàn khóa và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với quan điểm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; mở rộng dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương; phát huy giá trị văn hóa, trí tuệ, ý chí, khát vọng vươn lên của Nhân dân Vũ Quang; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở; làm tốt công tác tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, để cán bộ, công chức yên tâm công tác, cống hiến lâu dài ở Vũ Quang. Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công

(Xem tiếp trang 27)



Một đoạn đường ven biển ở Hà Tĩnh. Ảnh: P.V

## HÀ TĨNH - CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC, DUY TU, BẢO TRÌ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

TRẦN QUANG TUẤN  
TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam trong đầu tư và quản lý, bảo trì nên hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã từng bước được đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Sau khi được đầu tư xây dựng thì quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông được xem là công tác hết sức quan trọng, nhằm duy trì hoạt động bình thường, tăng thời gian khai thác, sử dụng và hiệu quả của công trình đường bộ.

Công trình đường bộ trong quá trình khai thác, sử dụng chịu sự tác động của tải trọng các phương tiện, khai thác sử dụng của con

người, tác động của các yếu tố môi trường xung quanh và khí hậu dẫn đến dễ xuống cấp, hư hỏng; việc hạn chế sự xuống cấp hư hỏng và nhằm kéo dài thời gian khai thác sử dụng là rất cần thiết, cần phải thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ đường bộ theo quy định.

Để sử dụng đảm bảo hiệu quả và phát huy tốt công năng của đường bộ và các hạng mục công trình đường bộ, việc đầu tiên là phải nâng cao ý thức của người dân, của người tham gia giao thông, những cá nhân, tổ chức sử dụng hệ thống đường bộ, cụ thể:

(1) Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi: tự ý tháo, lắp hoặc có hành

vi phá hoại, làm mất tác dụng các bộ phận, hạng mục công trình giao thông đường bộ; lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ để kinh doanh buôn bán, họp chợ, phơi nông hải sản,... làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

(2) Nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức sử dụng các bộ phận, hạng mục thuộc công trình giao thông đường bộ, đất của đường bộ trái quy định như: Lắp đặt trái phép đường ống cấp nước, thoát nước, dây tải điện, cáp quang, cáp viễn thông, điện chiếu sáng và các công trình quảng cáo,... vào các bộ phận, hạng mục đường bộ hoặc trong phạm vi hành lang ATGT đường bộ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

(3) Công trình đường bộ khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu theo quy định tại Quy chuẩn quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Để đảm bảo thực hiện tốt quy định tại TCCS 07:2013/TCĐBVN về tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, nhất là đường đô thị. Các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ này cần phải chú trọng thực hiện các công việc sau:

*Một là*, bảo dưỡng thường xuyên mặt đường gồm các công việc như sau: Sửa chữa tình trạng mặt đường bị nứt gãy, bong bật, mặt đường nhựa bị chảy nhựa, phôi nhựa, vá ổ gà, vá các vết vỡ mép mặt đường, sửa chữa các khe nứt đơn, xử lý lún lõm, sinh lún cục bộ trên mặt đường, mặt đường bị bong tróc...

*Hai là*, bảo dưỡng thường xuyên cống thoát nước gồm các công việc như sau: Nạo vét bùn đất, đá lắng đọng trong hố thu nước, trong lòng cống và hạ lưu cống; xây lại các kết cấu bị vỡ, hư hỏng, bổ sung nắp rãnh kín,...

*Ba là*, bảo dưỡng thường xuyên cầu gồm các công việc như: Vệ sinh mặt cầu, khơi thông hệ thống thoát nước trên mặt cầu phải

được thực hiện thường xuyên, liên tục; khi phát hiện các ống thoát nước bị hư hỏng phải được thay thế ngay; sơn hoặc quét vôi lại lan can cầu tùy thuộc loại kết cấu; bảo dưỡng thường xuyên dầm cầu, gối cầu, mố, trụ cầu,...

*Bốn là*, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống báo hiệu đường bộ: Thường xuyên kiểm tra để kịp thời bổ sung, thay thế biển báo sơn lại cột, biển báo; sơn dặm các vạch sơn kẻ đường bị mờ, mất tác dụng; vệ sinh mắt phản quang, thay thế, bổ sung các đỉnh phản quang; hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa...

Thời gian qua, công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đường đô thị trên địa bàn tỉnh đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt, nhất là hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh đang triển khai xây dựng đồng loạt hệ thống thoát nước dọc theo các trục đường chính trên địa bàn nhằm đảm bảo khả năng thoát nước, chống ngập úng trong mùa mưa bão. Do đặc thù đường đô thị được hợp thành nhiều hạ tầng kỹ thuật khác đi cùng như: Vỉa hè người đi bộ, cây xanh, điện chiếu sáng, viễn thông, đường điện ngầm, nổi, hệ thống thoát nước đô thị...; vì vậy việc thực hiện công tác bảo trì ngoài các yêu cầu chú trọng thực hiện các nội dung nêu trên, còn đòi hỏi phải có tính chuyên môn về kỹ thuật các chuyên ngành khác sâu hơn, khi thực hiện phải kỹ càng hơn; để nâng cao hiệu quả sử dụng của đường bộ trong đô thị, từ thực tiễn hiện nay, đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Ưu tiên hơn nữa trong việc bố trí, phân bổ nguồn kinh phí hàng năm dành cho công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh chỉ mới đáp ứng được một phần nhu cầu cho công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hiện nay).

Quá trình đầu tư, gắn với công tác bảo trì cần tính toán khả năng đáp ứng như khẩu

độ thoát nước, vật tư, vật liệu (mặt đường phụ gia polyme...), thiết bị đầu vào, chủng loại cây xanh nhằm tăng đảm bảo thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra rất phức tạp trong những năm gần đây nhằm giảm ngập úng, nắng nóng bất thường, hạn chế tối đa hệ thống đường bộ bị xuống cấp, giảm thiểu thiệt hại cũng như kinh phí cho khắc phục các hậu quả.

Tăng cường phổ biến, áp dụng khoa học, công nghệ, nhất là đưa các giải pháp ứng dụng sản phẩm khoa học công nghệ và vật liệu mới vào trong công tác thiết kế, đầu tư, xây dựng, chuyển giao; chú trọng sử dụng nguồn nhân lực về khoa học công nghệ để quản lý tốt cơ sở dữ liệu, thông tin trong quản lý bảo trì, cập nhật đầy đủ và kịp thời tình trạng của KCHTGT nhằm phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch và theo dõi chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo trì (một trong những yêu cầu tiến tới số hóa dữ liệu quản lý ngành giao thông theo Đề án 06 của Chính phủ).

Tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự tập trung thực hiện của các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị của tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục được phát huy, nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ công trình đưa lại sự thuận lợi cho người dân, quyết tâm xây dựng các đô thị Hà Tĩnh: “Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn”./.

**T.Q.T**

## VŨ QUANG - NHÌN LẠI NỬA NHIỆM KỲ...

(Tiếp theo trang 24)

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chú trọng công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết; khai thác tiềm năng, lợi thế về rừng và đất vườn đồi; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ; phát triển diện tích rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC; phát triển nuôi cá lồng bè, tạo thương hiệu sản phẩm cá hồ Ngàn Trươi... Chủ động nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch để thu hút các nguồn lực phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng đô thị, thương mại. Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch khu vực lòng hồ Ngàn Trươi gắn với Vườn Quốc gia Vũ Quang, kết nối trực phát triển phía Tây của tỉnh. Phát huy tốt nội lực của huyện, của từng xã, thôn xóm, tổ liên gia và vai trò chủ thể của người dân, xem đây là yếu tố quyết định để đưa phong trào xây dựng NTM phát triển đồng đều hơn, toàn diện hơn trong toàn huyện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Có thể khẳng định rằng, những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua của huyện Vũ Quang chưa phải là lớn nếu so với các địa phương, đơn vị khác ở trong và ngoài tỉnh nhưng những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vũ Quang, đồng thời là tiền đề quan trọng để Vũ Quang hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

**N.T.Q**



Gắn với thực hiện bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, nhiều mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở được các địa phương thành lập và hoạt động có hiệu quả. Ảnh P.V

## TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

ĐINH VĂN HỒNG  
Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Hòa giải ở cơ sở là một phương thức giải quyết tranh chấp được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Do vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh luôn xác định đây là một trong các giải pháp quan trọng nhằm tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Chỉ thị số 02/CT-TU, ngày 04/12/2020, Ban Thường

vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo “Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; quản lý và sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho



*cán bộ, đảng viên và Nhân dân*”. UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch phối hợp triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và nhiều Kế hoạch, Đề án góp phần nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.

Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, hàng năm, Sở Tư pháp tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong đó có nội dung phối hợp hướng dẫn các địa phương kiện toàn các tổ hòa giải, đảm bảo lựa chọn các hòa giải viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quy trình bầu, công nhận hòa giải viên. Theo đó, việc kiện toàn các tổ hòa giải đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Năm 2019 toàn tỉnh có 1.896 tổ hòa giải với 14.010 hòa giải viên, năm 2020 toàn tỉnh có 1.917 tổ hòa giải với 13.241 hòa giải viên, năm 2021 toàn tỉnh có 1.959 tổ hòa giải với 13.007 hòa giải viên. Năm 2022 đến nay toàn tỉnh có 1.964 tổ hòa giải với 13.031 hòa giải viên. Sở cũng tổ chức xây dựng và cấp phát nhiều tài liệu bồi dưỡng cho đội ngũ này, như năm 2020, 2021 đã cấp phát hành 4.000 cuốn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ và 4.000 cuốn Sổ tay giới thiệu các quy định của pháp luật và kỹ năng cần thiết trong quá trình hòa giải các vụ việc. Từ năm 2019 đến nay, Sở phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức 45 cuộc tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên tại các địa phương. Tổ chức các diễn đàn để hòa giải viên gặp gỡ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau như tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2018 và năm nay, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu tổ chức hội thi quy mô cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8/2023.

Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động trên, công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp và từng bước được nâng cao về chất lượng. Về cơ bản, các hòa giải viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và năng lực của mình, thực hiện hòa giải các vụ việc bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật. Từ năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 3.043 vụ việc, trong đó hòa giải thành 2.527 vụ việc, đạt tỷ lệ 83%. Qua đó đã góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra ở cơ sở, nhất là các tranh chấp phát sinh từ quan hệ giữa vợ, chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con; ly hôn. Hòa giải thành công nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai hay các mâu thuẫn tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự như tranh chấp về quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, quyền sử dụng đất. Hòa giải và xử lý tốt các vụ việc liên quan đến phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật những việc vi phạm đó chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, các hòa giải viên đã làm tốt công tác gắn công tác hòa giải với công tác tuyên truyền pháp luật, vận động các bên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Cùng với đó, công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giúp các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thời gian qua, gắn với việc thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, nhiều địa phương đã tích cực triển khai xây dựng mô hình điển hình, kiểu mẫu trong công tác hòa giải. Sau khi xây

dựng, các mô hình được duy trì hoạt động hiệu quả và được nhân rộng tại địa phương. Công tác hòa giải ở cơ sở đã thực sự duy trì và phát huy những tình cảm, truyền thống, đạo lý tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng, ngăn chặn và phòng ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội, QPAN trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền còn thiếu sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chưa thực sự quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác này, việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên có nơi chưa đảm bảo kịp thời; số lượng hòa giải viên tuy đông nhưng năng lực, nhiệt huyết không đồng đều, một số hòa giải viên còn thiếu sự chủ động trong việc cập nhật kiến thức pháp luật; Sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia vào công tác hòa giải ở cơ sở còn ít... Sự phối hợp giữa hòa giải viên với các đoàn thể, công chức cấp xã, công an xã còn chưa thường xuyên nên hiệu quả hòa giải một số vụ việc chưa đạt như mong muốn. Mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án với hòa giải viên trong vận động giải phóng mặt bằng các dự án chưa nhiều, hiệu quả chưa rõ nét. Việc xây dựng điển hình, tôn vinh hòa giải viên giỏi thực hiện chưa thường xuyên; kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải còn hạn chế.

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục các khó khăn, hạn chế, thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND

tỉnh phối hợp thực hiện nghiêm túc Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, đẩy mạnh phổ biến, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở, vận động người dân tích cực giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các địa phương rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, đôn đốc các địa phương quan tâm đầu tư kinh phí, nguồn lực đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác này. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, kịp thời tham mưu UBND tỉnh khen thưởng, tôn vinh các hòa giải viên có nhiều thành tích. Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng các mô hình hòa giải gắn với mô hình dân vận khéo; xây dựng các diễn đàn, sân chơi để tôn vinh và tạo điều kiện cho các hòa giải viên gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng trong thời gian tới công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hiệu quả góp phần tích cực trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

**D.V.H**



Can Lộc trên đường đổi mới. Ảnh: PV

## “TRỜI MÔ XANH BẰNG TRỜI CAN LỘC...”

BÙI ĐỨC HẠNH

*Từ trên đỉnh núi Nghèn, phóng tầm mắt ra xa bạn sẽ thấy bốn phía sông núi hữu tình, làm nên một vùng quê tôi gắn vóc “địa linh, nhân kiệt”.*

Can Lộc nay là phần chính của Thiên Lộc xưa, trải dài một vùng đầu Mênh cuối Sốt vốn đầy đủ cảnh quan núi, đồng bằng và biển. Từ mấy nghìn năm trước, người Việt đã quần tụ nơi đây. Đất lành chim đậu, trăm họ chung lưng đấu cật khai phá, dựng xây cùng làm nên ruộng đồng, làng mạc. Còn đó, huyền thoại kinh đô Việt Thường in dấu xưa trong các di tích khảo cổ Phôi Phối, Bãi Cọi, nơi linh thiêng thủy tổ Kinh Dương Vương mở nước buổi hồng hoang. Vời vọi cao 99 đỉnh non Hồng gắn với truyền thuyết đàn chim phượng trăm con, tụ một vùng chính khí. Núi non Hồng Lĩnh từng được ngợi ca “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Dãy Trà Sơn phía Tây với những núi Bụt, núi Mồi, Trông Bát... nhấp nhô trải dài xa xanh màu tím biếc. Núi Cài mọc lên giữa vùng Thượng Can, dáng đẹp như

con chim phượng hoàng đang dang đôi cánh bay lên. Dòng Minh Giang bắt nguồn từ sông La, lượn lờ soi bóng những bờ tre, thấp thoáng những con thuyền xuôi ngược, nghìn năm sông nước bên lở bên bồi. Những cánh đồng chấp chới cánh cò, bao đời chua mặn, nắng hạn bão giông, nay bốn mùa ngập tràn một màu khoai lúa. Những làng quê mái ngói đỏ tươi, tường trắng, tường vàng tinh khôi màu sơn mới xóa mờ kí ức về một thời nhà tranh vách đất, đói rét, lầm than...

Qua bao thăng trầm của lịch sử, các thế hệ người quê tôi đã trung dũng, kiên cường lấy máu hồng viết nên những trang sử vàng oanh liệt.

Đi dưới trời xanh Can Lộc hôm nay, ta như nghe tiếng thơ Đặng Tất, Đặng Dung một thuở dưới trăng mài gươm mòn đá núi. Nghe tiếng voi gầm hùng dũng vượt ngàm đá sông Nghèn, linh ứng lời La Sơn Phu Tử, Quang Trung Nguyễn Huệ áo vải, cờ đào thần tốc tiến

về Thăng Long, thế chẻ tre đại phá 20 vạn quân Thanh xâm lược trong mùa xuân 1789! Vọng khe núi Trà Sơn, lời thề nghĩa quân, vâng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, dốc lòng theo cụ Phan khởi nghĩa chống Pháp. Rạng khí tiết những chí sĩ Ngô Đức Kế, Võ Liêm Sơn... sau song sắt nhà lao hay bị đày ra Côn Sơn đập đá vắn một trái tim hồng khát khao đi tìm đường giải phóng cho nước, cho dân.

Bến đò Thượng Trụ, đêm tháng 03/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trung Thiên, xú uỷ viên Trung Kỳ, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh nhà. Dưới ngọn cờ búa liềm sáng soi, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra như sóng trào, thác cuộn, quần chúng lao khổ vùng lên, đập tan xiềng xích lập chính quyền xô viết trong 130 làng xã ở cả ba vùng Trung, Thượng và Hạ Can.

Trong nắng xuân, tượng đài liệt sĩ Ngã ba Nghèn sáng ngời dũng khí 43 chiến sĩ đã ngã xuống trong cao trào Xô Viết trước sự đàn áp dã man của kẻ thù trong cuộc biểu tình hưởng ứng ngày Quảng Châu công xã 01/5. Hàng trăm đảng viên, quần chúng cách mạng bị sát hại trong cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp. Mặc dù, phong trào sau đó bị chìm trong biển máu, song ngọn lửa cách mạng thì vẫn âm ỉ cháy để mười lăm năm sau, nhân dân Can Lộc lại nhất tề đứng dậy cùng đồng bào cả nước đánh đổ ách thực dân, phong kiến. Quê tôi là địa phương giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Hà Tĩnh và cả nước.

Dưới bầu trời xanh trong, kỳ vĩ tượng đài chiến thắng Đồng Lộc, biểu tượng cho chiến công oanh liệt, tinh thần quả cảm, của lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng thống nhất non sông. Trong các năm 1965 đến 1968, gần năm vạn quả bom của không quân Mỹ đã trút xuống ngã ba này hòng ngăn chặn con đường chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Hàng ngàn bộ đội, công an, thanh niên xung phong, công nhân giao

thông và nhân dân đã sống chiến đấu anh dũng ngoan cường, phá bom, sửa đường cho xe ra mặt trận. Tiểu đội nữ thanh niên xung phong anh hùng của Võ Thị Tần đã trở thành mười bông hoa trinh liệt, sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm. Trung đoàn pháo cao xạ thủ đô 210 chiến đấu ngoan cường, phối hợp các lực lượng phòng không địa phương bắn rơi 14 máy bay Mỹ, 120 chiến sĩ trung đoàn đã anh dũng hy sinh ngay trên mâm pháo, hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc mình. Tên tuổi các Anh hùng La Thị Tám, Nguyễn Tiến Tuấn, Vương Đình Nhỏ, Nguyễn Tri Ân... và bao liệt sĩ thanh niên xung phong, công nhân giao thông, lái xe... như các vì sao lấp lánh, toả rạng chí anh hùng trên mảnh đất Đồng Lộc quê tôi. Còn đó đài tưởng niệm 1226 người dân Can Lộc đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu và bị bom Mỹ sát hại. Máu xương nghìn người đã đổ xuống, tô thắm mảnh đất linh thiêng này, góp phần cùng cả dân tộc làm nên chiến thắng vinh quang...

Còn đó nhịp cầu Nhe sừng sững trên sông, nơi máu xương 54 chiến sĩ đoàn Yên Tử hòa vào đất mẹ Vĩnh Lộc sau trận bom định mệnh. Nhưng bom đạn quân thù làm sao ngăn nổi bước quân đi...

Sâu nặng nghĩa nước non, lòng dân làng Hạ Lôi, xã Tiến Lộc trong chiến dịch vận tải mang mật danh K130. Trong một đêm, bà con trong làng đã tình nguyện tháo dỡ hàng mấy chục ngôi nhà, lát đường cho xe ra mặt trận. Hào khí làng K130 như đang tiếp lửa cho lòng dân để Can Lộc đang là huyện đi đầu giải phóng mặt bằng nhanh nhất cho tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua...

Còn đó lửa hờn căm tột ác giặc Mỹ xâm lược ném bom huỷ diệt làng Nam Sơn, thị trấn Nghèn. Một trận bom na - pan cùng lúc đã giết hại 57 dân lành. Nhưng dân làng vẫn không hề nao núng, kiên cường bám trụ, giữ vững con đường vận tải huyết mạch, cho máu chảy về tim.

Linh thiêng đền thờ 23 liệt sĩ thanh niên xung phong trên cung đường 70 tại xã Phú Lộc.

Không thể nào quên những đêm vui náo nức mở đường dưới pháo sáng và bom đạn ác liệt của quân thù.

Tất cả hào khí quê tôi, chảy tự nghìn xưa theo mạch nguồn truyền thống, trong thử thách gian lao, như cùng hội tụ về Đồng Lộc anh hùng. Từ ngã lịch sử này, trong trận quyết chiến chiến lược giữa ta và địch, với tinh thần xả dọc Trường Sơn đi cứu nước, trùng trùng những đoàn quân ra trận quét sạch kẻ thù xâm lược giành thống nhất non sông...

Kỷ niệm 55 năm Ngày 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc và cũng là 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc, đi dưới trời xanh quê hương lộng gió, mà lòng ta trào dâng biết bao niềm xúc động, tự hào. Nhìn bình minh lên trên đài cao kỉ niệm, mà như thấy cả tương lai quê hương, đất nước rạng ngời phía trước...

Một Can Lộc rữ bùn đứng dậy từ đổ nát, hoang tàn của chiến tranh đang từng ngày thay da đổi thịt. Cuộc sống mới đã sang trang. Thị trấn Nghèn đang hướng đến đô thị loại bốn. Những làng xóm khoác lên mình bộ cánh nông thôn mới, khang trang những ngôi nhà to đẹp, những con đường trải nhựa, bê tông sạch sẽ, đêm về sáng bừng ánh điện, ngõ như thấy “phố ở trong làng”. Những cánh đồng tốt tươi trải rộng lúa vàng no ấm. Những vườn cây, trang trại chạy dài theo dãy Trà Sơn, bạt ngàn cây trái. Và một Đồng Lộc đau thương ngày nào, thông đại ngàn vui reo trong gió sớm, thị trấn mới đang trở mình vươn dậy trên mảnh đất ngã ba huyền thoại anh hùng.

Đi dưới trời xanh Can Lộc trong sắc cờ đỏ thắm, tưởng như nghìn bông hoa đang nở mà càng thiết tha yêu mến quê mình./.

**B.D.H**

## TƯ DUY ĐỘC LẬP, TỰ DO... (Tiếp theo trang 8)

cách mạng Tháng Tám là bằng chứng lịch sử để khẳng định vai trò to lớn của Người trong việc nhận định tình hình, tổ chức lực lượng, chuẩn bị các điều kiện, kịp thời nắm bắt thời cơ theo mạch tư duy vì độc lập tự do tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công.

Khi soát xét lại lịch sử của nhân loại, nhất là 100 năm qua, đã và đang tiếp tục cho thấy một cách hiển nhiên rằng cuộc cách mạng Tháng Tám của dân tộc Việt Nam là một sự kiện mang tầm vóc toàn cầu. Khi mà cả nhân loại đang chìm trong sự áp bức, bóc lột, sống nô lệ dưới sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân, thì một dân tộc nhỏ, chưa có tên tuổi đã đứng lên giành chính quyền, lật đổ ách áp bức của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới không chỉ đối với một quốc gia mà còn mang ý nghĩa lịch sử bảo động cho sự tan rã của chủ nghĩa thực dân. Vì thế có thể nói, xét trong các sự kiện chính trị, xã hội và nhân văn của thế giới

ở thế kỷ XX, cách mạng Tháng Tám mang tầm vóc nhân loại và thời đại.

Tư duy vì độc lập tự do đã làm nên cách mạng Tháng Tám, tiếp tục được nâng cao để rồi khơi dậy tầm vóc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế. Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam được phát huy dưới khẩu hiệu: “không có gì quý hơn độc lập tự do” đã đánh thắng đế quốc sừng sỏ nhất thế giới, kết thúc gần 117 năm đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, khẳng định nền độc lập và thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Tư duy độc lập tự do tiếp tục được Đảng ta phát huy trong sự nghiệp đổi mới, để có được thành tựu như Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”./.

**Đ.D.B**



Đoàn công tác thăm động viên thầy và trò Trường Tiểu học Song Tử Tây tháng 04/2023

## GÀN LẮM TRƯỜNG SA ƠI!

Ghi chép HOÀNG THANH

*“Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc” không còn là lời của một bài hát, mà đó là cảm xúc từ trái tim, lời nguyện hứa của đất liền với biển đảo, biển đảo với đất liền...*

**T**hật vinh dự và tự hào khi trong những ngày tháng 4 lịch sử, Đoàn Báo cáo viên Trung ương lại được tham gia công tác cùng Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chuyến kiểm tra, thăm Quần đảo Trường Sa, DKI từ ngày 06 đến 14/4/2023. Hải trình của Tàu KN290 (Chi đội Kiểm ngư 2) xuất phát từ Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) thuộc Lữ đoàn 125/Vùng 2 Hải quân đi Song Tử Tây - Đá Nam - Đá Thị - Sơn Ca - Len Đao - Sinh Tồn Đông - Tiên Nữ - Núi Le A - Đá Tây B - Trường Sa - Nhà giàn DK 1/19 (Quế Đường).

Sau những hồi còi tạm biệt đất liền, tàu KN-290 bắt đầu rẽ sóng, đưa đoàn công tác đến với Trường Sa - Một điểm, đích đến trong mơ ước của bao người con dân đất Việt - bởi

đây không chỉ là biểu tượng của tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, mà đó còn là minh chứng sinh động nhất của tình yêu quê hương đất nước. Cũng là dấu mốc không thể nào quên đối với cuộc đời những người làm công tác Tuyên giáo và nghề Báo cáo viên, vì chuyến đi chính là chất liệu thực tiễn nhất cho những gì đã tuyên truyền.

Tại các điểm đảo mà chúng tôi được đặt chân, từ đảo nổi đến đảo chìm, tất thảy đều cảm nhận rất rõ những hy sinh, gian khó mà các chiến sĩ đang trải qua từng ngày để thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Thật vinh dự và tự hào khi trong sắc xanh bình yên của biển đảo có một phần đóng góp công sức của những người con quê hương Hà Tĩnh. Dường như cái nắng rát của gió Lào bỏng cháy được hòa quyện với cái mặn mòi của biển miền Trung đã hun đúc nên những bức thành đồng để rồi khi đến với các điểm đảo và nhà giàn của quần

đảo Trường Sa thì không còn xa lạ, mà giống như những chàng trai được sinh ra từ đảo.

Qua chia sẻ của Đại tá Ngô Đăng Hoài, Chính ủy Lữ 125/Vùng 2 Hải quân - Một người con quê hương Hà Tĩnh “trên các điểm đảo, nhà giàn cho đến trên các boong tàu... đâu đâu chúng ta cũng dễ bắt gặp những người con quê hương Hà Tĩnh”. Phải chăng sự gian khổ đã hun đúc, rèn luyện nên những người lính đảo với đầy đủ phẩm chất của Hải quân Nhân dân Việt Nam “Chiến đấu anh dũng - Mưu trí sáng tạo - Làm chủ vùng biển - Quyết chiến, quyết thắng”. Điều này càng được minh chứng rõ hơn qua ánh mắt, nụ cười... và hơn hết là những bữa ăn nóng hổi, giàu chất dinh dưỡng từ đất liền giữa biển khơi của người bếp trưởng tàu KN290 đến từ Đức Thọ, Hà Tĩnh. Chia sẻ với chúng tôi Anh Hùng cho biết: Đến hôm nay đã trải qua gần 30 năm công tác, cũng chùng ấy thời gian lên dênh trên biển. Anh cũng có một gia đình hạnh phúc tại Đà Lạt và có thể chuyển đổi công việc lên đất liền để được gần vợ con, nhưng dường như đam mê với nghề, với biển nên mãi đến hôm nay anh vẫn hành trình cùng chúng tôi...

Bình nhất Nguyễn Anh Quân (sinh 2004) ở Cẩm Xuyên chia sẻ “em sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là giáo viên, với mong muốn và định hướng của gia đình là sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ vào đại học để xây dựng tương lai. Thế nhưng từ những kiến thức lịch sử về truyền thống hào hùng của quê hương, đất nước em đã quyết định lựa chọn trở thành người lính đảo để trải nghiệm, trưởng thành hơn trong bước đường sau này”.

Trên các điểm đảo và nhà giàn mà chúng tôi đã được đặt chân, đâu đâu cũng bắt gặp những nụ cười lạc quan, tràn đầy sức sống. Ngay cả gia đình của các hộ dân trên đảo, với công việc mưu sinh, nhưng cũng là để bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, họ đang ngày đêm ở nơi “đầu sóng ngọn gió”, ở những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đầu

biết rằng giữa muôn trùng đại dương, hiểm nguy rình rập có thể đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào nhưng vẫn kiên cường bám biển, vươn khơi, xem đó như là một sứ mệnh cao cả của người dân nơi đây.

Hành trình cứ thế nhân lên những kỷ niệm, những tình cảm với điểm đảo, với con người mà không thể nói hết hay chia sẻ bằng lời... Nhưng có lẽ lấy đi nhiều nước mắt, in đậm và khắc sâu trong trái tim của mỗi thành viên đoàn công tác đó chính là Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại 02 điểm (*vùng biển gần đảo Len Dao, Nhà giàn DK1/19*) và dự Lễ mít tinh kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Trường Sa... là lễ thượng cờ Tổ quốc để khẳng định chủ quyền dân tộc diễn ra tại các điểm đảo mà đoàn chúng tôi đến. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngạo nghễ tại các điểm đảo đóng quân thuộc chủ quyền của quần đảo Trường Sa như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để mỗi thành viên nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao của mình sau khi trở về đất liền công tác. Nhất là tích cực lan tỏa tinh thần yêu nước, tình yêu biển đảo quê hương tới bạn bè người thân, góp phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Biển, đảo là một phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với đất liền đã, đang tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta. Hiện nay, Biển Đông đang trở thành tâm điểm cạnh tranh gay gắt giữa các nước tuyên bố chủ quyền, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế, tác động trực tiếp tới môi trường hòa bình, ổn định khu vực, thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển đảo cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, tránh sự lợi dụng, kích động của các thế lực thù địch là hết sức thiết thực và hiệu quả./

**H.T**

## Tiếng vọng non sông

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Đất nước bốn nghìn năm  
Máu và hoa tươi thắm  
Đầy khoảng trời mây trắng  
Muôn dặm khói lam chiều

Mặt đất và cánh diều  
Cung đàn xuân khát vọng  
Màu thanh thiên như nắng  
Lông lộng bóng cờ bay

Ba Đình nắng từ đây  
Vang vọng lời sông núi  
Ngõ bóng Người vẫy gọi  
Kết đoàn vẫn ngân lên...

Thao thức tiếng quê hương  
Tự ngàn năm vọng lại  
Như tình yêu lẽ phải  
Như đất Việt nở hoa!

Bàn tay dệt bài thơ  
Của non sông gấm vóc  
Của trái tim bất diệt  
Đất nước khải hoàn ca...

## Chào mùa thu

LÊ XUÂN LỢI

Tạm biệt mùa hè oi ả, khô khan  
Những cơn mưa thỏa khát khao mong đợi  
Tháng Tám về trời cao xanh vời vợi  
Mang sắc vàng dát trải khắp nơi nơi.

Nghe đâu đây tiếng trống dục liên hồi  
Thu năm ấy dậy sục sôi cách mạng

Giành chính quyền cả nước bừng ánh sáng  
Rợp đất trời cờ đỏ thắm tung bay...

Việt Nam độc lập, dân chủ từ đây  
Khắp Nam - Bắc lời Bác Hồ vang vọng  
Cơm áo, tự do, người cày có ruộng  
Cả dân tộc niềm phấn khởi, hân hoan.

Càng tự hào khi mỗi độ thu sang  
Mình đất nước trên con đường đổi mới  
Ý Đảng, lòng dân giành nhiều thắng lợi  
Tổ quốc ta thêm rạng rỡ cơ đồ.

## Dũng sỹ Lê Bình

HỮU NHÂN

Trên màu cờ Tổ quốc có tên anh  
Hiến tuổi thanh xuân dâng dòng máu nóng  
Tổ quốc lâm nguy chí trai xung trận  
Anh hóa thân sóng nước Cửu long giang

Lúc non sông lửa khói ngút ngàn  
Mắt dũng sỹ căng hình viên đạn  
Viên đạn nhắm quân thù bắn thẳng  
Tổ quốc trường tồn tính mệnh có nê chi

Những dòng son còn mãi khắc ghi  
Tên anh thấm vào đường dài phố rộng  
Vào mái trường rực mùa hoa phượng  
Gọi mầm xanh khăn quàng đỏ tung bay

Những hồn thiêng sống giữa nước non này  
Như huyết mạch nghìn năm vẫn chảy  
Những viên gạch xây kỳ đài rực cháy  
Lấp lánh dòng tên dũng sỹ Lê Bình.





Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy Khối tặng hoa, chúc mừng các điển hình trong học tập, lao động sáng tạo giai đoạn 2020 - 2023. Ảnh: PV

## ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LAN TỎA NHỮNG TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG LAO ĐỘNG, SẢN XUẤT

NGUYỄN TRỌNG VÂN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra được hơn một nửa chặng đường. Các mục tiêu và chỉ tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội đề ra về cơ bản đạt và vượt theo lộ trình; đặc biệt là việc thực hiện một trong ba khâu đột phá mà Đảng bộ Khối đề ra trong nhiệm kỳ là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới” đã có nhiều hoạt động, sản phẩm cụ thể, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối và các cơ quan, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để có được kết quả trên là hiệu quả của sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ, nổi bật là các tấm gương điển hình trong học tập, lao động sản xuất ngày càng nhiều, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Để tạo khí thế thi đua trong học tập, lao động, sản xuất, thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, các đoàn thể phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Các nội dung triển khai gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đó tập trung cao vào việc “làm theo”; nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, công

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gắn với nội dung đột phá “đổi mới, sáng tạo”, chất lượng, hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ có hàng trăm công trình, sáng kiến của cán bộ, đảng viên được các cấp công nhận, ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý, tham mưu và lao động, sản xuất kinh doanh. Trong đó có những công trình đã đóng góp lớn, hữu ích cho xã hội, đưa doanh thu hàng chục tỷ đồng cho đơn vị (như sáng kiến trong điều chế thuốc chữa bệnh của đồng chí Nguyễn Phi Xuân - Phó Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; bài thuốc nam giải độc gan của đồng chí Bùi Thị Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền; sáng kiến trong lao động sản xuất với phương pháp sửa chữa thiết bị “Tốt nhất, nhanh nhất, rẻ nhất” của đồng chí Phan Nho Anh - Bí thư Chi bộ 2, Giám đốc Xí nghiệp Xe máy, Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp - xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh,...). Hình ảnh người thầy giáo miệt mài với từng viên phấn nhỏ đào tạo nên những thế hệ học sinh xuất sắc, những công nhân hăng hái lao động với tâm niệm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”, các nhân viên y tế nỗ lực hết mình không kể ngày đêm trong cao điểm của đại dịch, luôn trong tâm thế “Chống dịch như chống giặc”, hay cán bộ quản lý tự rèn mình phải “phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu”,... đã được tuyên truyền một cách

chân thực, đầy trân trọng và tự hào góp phần tạo động lực “làm theo”, khơi dậy nhu cầu tự thân “làm tốt”, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ.

Để nhân rộng và lan tỏa các gương điển hình, tại Lễ chào cờ hàng tháng các cơ quan, doanh nghiệp đã kịp thời biểu dương cán bộ, người lao động có thành tích nổi bật trong tháng, thường xuyên giới thiệu các gương trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, doanh nghiệp. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác các cơ sở thuộc Đảng bộ Khối đã tuyên dương 273 tập thể, 819 cá nhân là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong dịp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét chọn 30 gương điển hình trong học tập, lao động sáng tạo từ cơ sở. Để tuyên truyền, lan tỏa các gương điển hình, Đảng ủy Khối đã tổ chức bình chọn 16 gương điển hình tiêu biểu gắn với thành tích từng cá nhân (trong số 30 gương điển hình) trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối (gắn với ý nghĩa Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI). Cuộc bình chọn đã thu hút hơn 11.000 lượt người tham gia bình chọn, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong và ngoài Đảng bộ Khối.

Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (10/8/1956-10/8/2023), Đảng bộ Khối tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong các cơ quan doanh nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong những năm tới./.

**N.T.V**

# CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG TÌNH HÌNH DÂN TỘC, TÔN GIÁO ĐỂ LÀM BẤT ỔN TÌNH HÌNH TỪ VỤ KHỦNG BỐ Ở XÃ EA TIÊU, EA KTUR, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK

THIÊN NHẪN

*Đắk Lắk là một trong 5 tỉnh Tây Nguyên có nhiều tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Trên địa bàn tỉnh hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 35,7% dân số, sinh hoạt chủ yếu tại 4 tôn giáo lớn là Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài và một số hiện tượng tôn giáo mới. Trong số 615.222 tín đồ (khoảng 32% dân số), có 255.267 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, vấn đề dân tộc và tôn giáo ở tỉnh Đắk Lắk luôn được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm, giải quyết gắn với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo được triển khai nghiêm túc, hướng tới các mục tiêu tôn trọng pháp luật, hài hòa, "tốt đời, đẹp đạo"... góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung.*

**Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, tạo điểm nóng**

Sự xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới, trong đó có cả những tà đạo đã gây ra nhiều hệ lụy trong đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Các phần tử xấu, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng những biến đổi về quan hệ dân tộc và tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc, tôn giáo cực đoan, ly khai, chống đối chính quyền, tạo "điểm nóng" về tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, gây bất ổn tình hình chính trị - xã hội, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vào hồi 1 giờ sáng 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự có vũ trang. Hai nhóm đối tượng được trang bị súng và vũ khí tự chế đã tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân các xã Ea Tiêu và Ea Ktur và người dân trên đường đi. Vụ việc khiến 9 người tử vong, 2 người bị thương, 3 con tin bị bắt giữ.

Chiều 22/6, tại Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp quốc tổ chức tại New York (Mỹ), Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt (Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an) thay mặt Bộ Công an Việt Nam cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có 1 đối tượng là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí; hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Các đối tượng hành động một cách có tổ chức, có phân công nhiệm vụ, giao quyền chỉ huy... Lời khai của một trong những kẻ chủ mưu có tên là Y Thô Ayun và Y Chanh Niê, cùng cư trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk và nhân chứng là người lái xe tải Đoàn Đức Dũng, sinh năm 1967, cư trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai bị các đối tượng truy sát 2 lần nhưng thoát chết đã cho thấy điều đó. Ngày 23/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm và tổ chức, mô giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép đối với 84 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật. Nhiều thông tin, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép được tung ra, kèm lời bình khiếm nhã đã gây ra sự hoang mang trong dư luận. Thậm chí, nhiều cá nhân, tổ chức còn cố

tình giạt tít gây sốc bằng những ngôn từ mang tính kích động, tạo ra sự hiểu nhầm và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. Nhiều cá nhân, tổ chức phản động tìm cách hướng lái vụ việc, tạo những giả thuyết sai lệch nhằm hướng lái dư luận chỉ trích chính quyền địa phương. Ngoài các đối tượng phản động, chống đối, hiện nay còn nhiều cá nhân sử dụng cách giạt tít câu view mang tính kích động để gây sự chú ý, tỏ ra mình là người am hiểu, nắm rõ thông tin, từ đó đưa ra những câu chữ lập lờ gây hiểu nhầm và tăng tương tác trên trang cá nhân.

Trước các luận điệu sai sự thật, xuyên tạc sau vụ tấn công hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, một số cá nhân thiếu hiểu biết cũng hòa theo, có những bình luận sai trái hoặc đặt câu hỏi hoài nghi nhằm gây hoang mang trên các trang mạng xã hội. Tin đồn, luận điệu trên làm cho người dân lo lắng, đảo lộn cuộc sống, gây ra nhiều hệ lụy trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm bất ổn đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn. Đồng thời, các thông tin do các cá nhân, tổ chức đăng tải nếu lan truyền rộng rãi trong xã hội có thể gây ra sự hỗn loạn, mất ổn định của Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động điều tra của cơ quan chức năng...

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Thực tế, những gì đang diễn ra tại huyện Cư Kuin hoàn toàn trái ngược với thông tin mà các đối tượng phản động, chống đối bịa đặt ra để hướng lái dư luận. Với các biện pháp rất nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng Công an, sự ủng hộ tích cực của người dân, nhất là trong vận động đầu thú và tham gia truy bắt đối tượng nhiệt tình, chỉ sau hai ngày xảy ra vụ việc đã ổn định tình hình trên địa bàn... Người dân Cư Kuin nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã đồng lòng, chung sức cùng với chính quyền để truy bắt các đối tượng lẩn trốn, đồng thời đề cao cảnh giác với âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ địch. Nhờ đó, cuộc sống của người dân tại đây đã sớm trở lại bình thường.

## Những yếu tố tiềm ẩn tác động đến an ninh quốc gia, an ninh tôn giáo

Trong giai đoạn hiện nay, đặt trong cục diện chung của tình hình thế giới tác động, cùng những vấn đề an ninh phi truyền thống, Việt Nam và nhiều quốc gia cũng đang phải đối mặt với vấn đề khủng bố, xung đột vũ trang, đòi ly khai gây mất ổn định tình hình. Các thế lực bên ngoài cấu kết với các lực lượng phản động, chống đối trong nước tập hợp lực lượng, tuyên truyền, kích động lôi kéo. Lúc đầu, lợi dụng vào những khó khăn, hạn chế của nước sở tại, đòi yêu sách, chính sách của nhà nước đang cầm quyền; tiến tới lợi dụng những vấn đề “Nhân quyền”, “Dân chủ”, “Dân tộc”, “Tự do tôn giáo”... nổi dậy có vũ trang, đòi chính quyền đáp ứng những yêu cầu trái với luật pháp của nước sở tại. Tiến trình tiếp theo là, những lực lượng chống đối, nổi dậy đòi trưng cầu ý kiến người dân về “quyền tự quyết”. Khi đã có quá bán số người dân ủng hộ, nhóm chống đối thúc đẩy, tiến tới đòi ly khai độc lập tách khỏi sự quản lý của nhà nước sở tại, kêu gọi các lực lượng nước ngoài ủng hộ bằng tiền và vũ khí, vật chất để thành lập nhà nước độc lập, tách khỏi quốc gia mà từ trước là một thành phần lãnh thổ. Những chiêu trò trên đây của các thế lực thù địch, phản động đã và đang được áp dụng vào Việt Nam một cách rõ ràng, mà vụ việc nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk như đã nói trên là minh chứng bởi hành động khủng bố manh động, man rợ, mất nhân tính, vi phạm pháp luật. Đây là hành động khủng bố chống lại chính quyền nhân dân, có sự can thiệp, tiếp tay của các thế lực thù địch ở bên ngoài. Những hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải được trừng trị; những tội ác man rợ phải được loại khỏi đời sống xã hội. Từ vụ việc khủng bố ở Đắk Lắk, để góp phần đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, an ninh tôn giáo ngay từ cơ sở, chúng ta cần quan tâm một số vấn đề sau:

*Thứ nhất*, mỗi người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị những thông tin,

hiểu biết, không mơ hồ, nhẹ dạ, cả tin nghe theo và tham gia các hoạt động tuyên truyền, kích động hay tham gia các hoạt động khủng bố, bạo lực vũ trang. Mọi hành động nào đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chống lại lợi ích của Tổ quốc, ý nguyện, khát vọng của toàn dân, thì đều phải được lên án, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội và đều phải trả giá đắt. Những kẻ khủng bố không chỉ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật mà suốt đời phải chịu sự dằn vặt của lương tâm vì chính những hành động man rợ đã gây ra cho đồng bào mình.

*Thứ hai*, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là điều kiện tiên quyết để giữ vững nền độc lập tự chủ, nhất quán, kiên định quan điểm của Đảng, nhà nước ta về đối tượng, đối tác, trong đó xác định, đối với đối tác phải luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi hợp tác, hai bên cùng có lợi, đồng thời cần xác định đã là đối tượng phải đấu tranh, loại bỏ ngay từ trong trứng nước. Với những tổ chức, cá nhân nào có âm mưu, thủ đoạn lợi dụng hợp tác làm ăn để chống lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta cần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng.

*Thứ ba*, thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, quan tâm tuyên truyền, vận động để người dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các tiến trình kinh tế - xã hội của địa phương, lấy thực tiễn những thành tựu, kết quả trên mọi mặt để làm cơ sở vững chắc phản bác lại các thông tin xuyên tạc, bịa đặt. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nắm tình hình như quản lý nhân khẩu, xuất nhập cảnh, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, môi giới người nhập cư, tổ chức hội họp, che dấu hành vi vi phạm pháp luật, thông tin mạng..., nhất là những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, không để những yếu tố bị động, bất ngờ. Đặc biệt là không để các thế lực chống đối lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo

để kích động, chống phá.

*Thứ tư*, cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, nhất là về đất đai liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số còn tồn đọng, đang có xu hướng diễn biến phức tạp, đồng thời chủ động phòng ngừa, giải quyết hiệu quả các vụ mới phát sinh, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng. Các ngành chức năng cần tham mưu tập trung đấu tranh với các tổ chức ly khai, tự trị, tổ chức bất hợp pháp mang danh nghĩa tín ngưỡng, tôn giáo trong dân tộc thiểu số. Với những “hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới” hình thành, phát triển trong một hoặc nhóm dân tộc cần tập trung làm rõ bản chất của các tổ chức này, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xóa bỏ các hiện tượng, tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố tiềm ẩn phức tạp, như đối tượng cầm đầu, cốt cán có âm mưu thông qua các tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo mới nhằm tuyên truyền, phát triển tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị dân tộc...

*Thứ năm*, đối với mỗi người dân, trước thông tin, hình ảnh sai lệch, gây nhiễu loạn trên mạng xã hội hiện nay, khi tiếp cận, sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng cần kiểm tra nguồn tin, tính chính xác. Cần phải tỉnh táo khi dùng Internet, tránh “sập bẫy” của các đối tượng xấu, đặc biệt là trước các luồng thông tin, hình ảnh phát ra từ các cá nhân, tổ chức chống Nhà nước. Trước khi đọc, tiếp cận thông tin liên quan đến vụ việc nói trên cần tìm hiểu về tác giả, tổ chức đưa tin. Cần có tư duy phản biện đối với thông tin không đúng sự thật về vụ việc. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin, lựa chọn các báo chí chính thống của Bộ Công an, Công an Nhân dân, Thông tin Chính phủ và các trang báo chí có độ tin cậy cao để tiếp cận, chia sẻ để đảm bảo tính chính thống của thông tin. Khi phát hiện thông tin không đúng sự thật cần tẩy chay, cảnh báo cho mọi người tránh hoặc báo cho các cơ quan chức năng xử lý, tránh gây hoang mang trong dư luận./.

T.N

## TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 8/2023

### 1. Đẩy mạnh thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống

Tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác Kiểm tra, Giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 (ngày 10/7/2023) cho thấy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 19.491 Tổ chức Đảng và 100.117 Đảng viên, có 23.899 Đảng viên là Cấp ủy các cấp. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 115 tổ chức và 795 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 Tổ chức Đảng và 3.057 đảng viên, có 1.625 Cấp ủy viên các cấp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 13.427 Tổ chức Đảng cấp dưới.

Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 900 Tổ chức Đảng; kiểm tra 12.934 Tổ chức Đảng và 129.036 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 182 Tổ chức Đảng và 7.065 đảng viên, có 1.379 cấp ủy viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 1 đảng viên; Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 Tổ chức Đảng và 17 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 Tổ chức Đảng và 2.894 đảng viên, có 889 cấp ủy viên. Cấp ủy các cấp giám sát 12.437 Tổ chức Đảng và 44.737 đảng viên, có 14.215 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát 8.947 Tổ chức Đảng và 12.002 đảng viên, có 8.033 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Sáu tháng cuối năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Tổ chức Đảng, đảng viên do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao; tiếp tục tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023, xây dựng hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Trước mắt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung tham mưu xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các đề án Quy trình Kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Quy trình Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; Cơ chế kiểm soát tài sản, thu

nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; hoàn thiện Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định về Kiểm soát Quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán...

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là ở những nơi dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và những nơi có nhiều việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội; khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Hoàn thiện tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt và thực sự công tâm, khách quan, chính trực đáp ứng yêu cầu đặt ra; tham mưu, thực hiện Đề án và Quy định Luân chuyển Cán bộ trong hệ thống Ngành Kiểm tra Đảng sau khi được ban hành.

### 2. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan diễn ra tại Indonesia

Từ ngày 10-14/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 (AMM-56) và các hội nghị liên quan đã diễn ra tại Jakarta, Indonesia.

Chuỗi hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị AMM-56 bao gồm 18 cuộc họp khác nhau giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng như giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các nước đối tác. Đây là bước tiếp theo trong việc triển khai các ưu tiên, sáng kiến trong Năm Chủ tịch 2023 của Indonesia với chủ đề "ASEAN tâm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng".

Tại AMM-56, với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các Bộ trưởng đã có phiên thảo luận thực chất, đánh giá về các chuyển động chiến lược trong môi trường khu vực, quốc tế và những tác động đặt ra cho ASEAN; trao đổi định hướng nhằm phát huy vai trò, đóng góp của ASEAN cho hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Chia sẻ nhận định chung về tình hình bất ổn, phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hiện nay, các Bộ trưởng cho rằng, điều quan trọng hơn cả với ASEAN là giữ vững đoàn kết, tích cực tham vấn để tìm kiếm phương thức ứng xử phù hợp, duy trì cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong quan hệ đối ngoại.

Tuyên bố chung của Hội nghị AMM 56 đưa ra ngày 13/7 khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường đoàn kết và thống nhất, cũng như tăng cường vai trò trung tâm của khối trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực. ASEAN cũng nhất trí thúc đẩy hiện

thực hóa Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm ASEAN 2023. Theo đó ASEAN sẽ thúc đẩy hơn nữa việc triển khai AOIP với các đối tác, thông qua các dự án và hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy lòng tin, tôn trọng và lợi ích chung thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. ASEAN khuyến khích các đối tác hỗ trợ và triển khai hợp tác thực chất, thiết thực và hữu hình với ASEAN, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc trong AOIP, trên 4 lĩnh vực chính đã được xác định là hợp tác hàng hải, kết nối, các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) 2030, kinh tế và các lĩnh vực hợp tác khả thi khác.

Ngoài ra, tại AMM-56, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng đã chứng kiến việc Saudi Arabia ký văn kiện tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), trở thành bên thứ 51 tham gia TAC.

Tối 13/7, nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken và Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Joseph Borell.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony J. Blinken, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua; khẳng định sự coi trọng của lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, hướng tới nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp.

Ngoại trưởng Blinken đánh giá cao kết quả điện đàm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Joe Biden (30/3/2023) và nhất trí sẽ phối hợp với phía Việt Nam triển khai hiệu quả kết quả của điện đàm, đặc biệt là thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ cảm ơn Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã tổ chức chu đáo, trọng thị chuyến thăm Việt Nam vừa qua của ông.

Hai bên cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Trong cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn với ông Joseph Borell, hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-EU; nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, và cùng thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các nước thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); mong EU sớm xem xét gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản của Việt Nam.

Ông J. Borrell khẳng định EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, triển khai cơ chế Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

### 3. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Litva)

Từ ngày 11-12/7, tại Vilnius (Litva) đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với chủ đề thảo luận chính là cuộc xung đột Ukraine và việc kết nạp Thụy Điển.

Đây được xem là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử của liên minh quân sự này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Bởi trước hết, đây là Hội nghị thượng đỉnh thứ 4 của NATO kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Tính chất quan trọng lịch sử khác của hội nghị lần này đó là việc các lãnh đạo cao cấp nhất của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới đã đưa ra hướng giải quyết cho các vấn đề cực kỳ hóc búa đó là cam kết về triển vọng gia nhập liên minh của Ukraine, chi tiêu quân sự và các kế hoạch phòng thủ. Tính lịch sử còn được thể hiện ở sự tham gia của thành viên thứ 31 là Phần Lan và sự nhất trí của Thổ Nhĩ Kỳ đối với yêu cầu gia nhập liên minh của Thụy Điển.

Tuy nhiên, vấn đề gia nhập NATO của Ukraine thì vẫn còn nhiều thách thức. Trên nguyên tắc, toàn bộ các nước NATO không phản đối Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của liên minh quân sự lớn nhất thế giới, nhưng các thủ tục và thời gian vẫn chưa rõ. Chưa có thành viên nào ủng hộ Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức và vô điều kiện. Các nước thành viên NATO chỉ đưa ra cam kết sẽ cung cấp thêm vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine: Đức cam kết viện trợ quân sự thêm 700 triệu euro (771 triệu USD) cho Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước Pháp sẽ cùng Anh cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine. Trước đó, Mỹ ngày 7/7 lần đầu tuyên bố cung cấp bom, đạn chum cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới nhất, bắt chấp quan ngại từ nhiều nước đồng minh...

Ngoài ra, tại hội nghị, các nước đồng minh đã thông qua các kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh để ngăn chặn và bảo vệ, trong tất cả lĩnh vực từ không gian mạng, trên bộ, trên biển và trên không. Theo đó, một lực lượng mới gồm 300.000 binh sĩ luôn ở trạng thái sẵn sàng cao, có thể được triển khai trên không và hải quân. Bên cạnh đó, NATO cũng phê duyệt Kế hoạch hành động sản xuất quốc phòng mới để đẩy nhanh việc mua sắm chung, tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao khả năng tương tác của các thành viên NATO.

Theo các nhà phân tích, các nhà lãnh đạo NATO đã đạt được một số quyết định quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh lần này nhưng vẫn còn hàng loạt bài toán khó chưa có lời giải bởi những yếu tố khó lường tiềm ẩn. Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO dự kiến sẽ diễn ra tại Washington (Mỹ) vào năm 2024, đánh dấu 75 năm kể từ ngày thành lập liên minh quân sự này.

### 4. Biểu tình bạo loạn tại Pháp chấm dứt sau một tuần căng thẳng

Sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi gốc Bắc Phi vì không chấp hành hiệu lệnh dừng xe trong khi tham gia

giao thông ở ngoại ô phía Tây thủ đô Paris hôm 27/6, nước Pháp chìm trong các cuộc biểu tình bạo loạn ở thủ đô Paris và các vùng xung quanh. Vụ việc trên đã ngay lập tức làm dấy lên tranh cãi ở Pháp về nghiệp vụ của cảnh sát cũng như chỉ trích về hành xử của cảnh sát đối với người dân ở khu vực thu nhập thấp, đặc biệt đối với cộng đồng thiểu số. Ngay sau khi tin tức về vụ việc trên được đưa ra, biểu tình dẫn tới bạo động đã diễn ra trên các đường phố ở thành phố Nanterre và nhiều nơi khác ở Pháp nhằm phản đối hành động của cảnh sát. Biểu tình đã khiến Thủ tướng Elisabeth Borne phải tuyên bố hủy bỏ các sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, trong vòng 1 tuần biểu tình bạo loạn, khoảng 5.900 phương tiện đã bị đốt; hơn 1.100 tòa nhà (công cộng và tư nhân) đã bị cháy hoặc phá hoại, trong đó có gần 250 trường học, 150 bưu điện, 370 chi nhánh ngân hàng, chưa kể các trung tâm văn hóa, thể thao, thư viện, nhà cộng đồng... Bộ Nội vụ cũng đã ghi nhận có ít nhất 270 vụ tấn công vào các đồn cảnh sát, lữ đoàn hiến binh, trong đó riêng ở vùng Ile-de-France, có đến 36 đồn cảnh sát và 18 tòa thị chính bị đốt phá.

Nhà chức trách Pháp đã phải triển khai 45.000 nhân viên an ninh trên khắp cả nước để ứng phó với các cuộc biểu tình bạo loạn. Kể từ ngày 30/6, cảnh sát Pháp đã bắt gần 4.000 người, bao gồm hơn 1.200 trẻ vị thành niên.

Đến ngày 05/7, Pháp tuyên bố bạo loạn đã chấm dứt trên toàn bộ đất nước. Mặc dù vậy Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin khẳng định cơ quan này vẫn đang duy trì mức độ cảnh giác cao.

Theo thống kê ban đầu của Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, các vụ bạo loạn trong vòng 1 tuần qua đã khiến ít nhất 1.000 doanh nghiệp chịu thiệt hại, trong đó có đến gần 440 cửa hàng thuốc lá, hơn 200 siêu thị, 60 cửa hàng đồ thể thao, 10 trung tâm thương mại. Ước tính thiệt hại ban đầu do các cuộc bạo loạn gây ra đã lên

đến hơn 1 tỷ euro (1,08 tỷ USD), chưa kể thiệt hại đối với ngành du lịch khi hàng loạt khách hàng hủy dịch vụ. Bạo loạn cũng làm hình ảnh nước Pháp xấu đi trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Nếu tình hình không được cải thiện, hình ảnh nước Pháp sẽ xấu hơn và có thể ảnh hưởng đến Thế vận hội mùa Hè 2024 tổ chức tại Paris.

Việc tìm cách giải quyết làn sóng bạo lực bùng phát ở đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Emmanuel Macron. Do những vụ bạo động bùng phát, ngày 01/7/2023, Tổng thống Macron đã phải hủy chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đức. Đây là lần đầu tiên từ năm 2000 đến nay Pháp phải hủy chuyến thăm cấp cao nhất. Tổng thống Macron cũng xác nhận ông đã gặp các thị trưởng của 220 thành phố chịu thiệt hại do làn sóng bạo loạn. Nguồn tin từ giới chức Pháp tiết lộ Tổng thống Macron hy vọng sớm bắt đầu "quá trình làm rõ vụ việc để tìm hiểu lý do sâu xa dẫn đến những sự kiện này".

Trước đó, ngày 30/6, phát biểu sau cuộc họp an ninh khẩn cấp để giải quyết tình trạng bạo loạn, Tổng thống Macron nhận định các nền tảng mạng xã hội và trò chơi điện tử đã góp phần thổi bùng bạo loạn trên khắp đất nước trong những ngày qua. Ông Macron cho biết Chính phủ Pháp sẽ làm việc với các trang truyền thông xã hội để "gỡ bỏ các nội dung nhạy cảm nhất" và xác định những người dùng "kêu gọi bạo loạn hoặc làm trầm trọng thêm bạo lực".

Ngày 06/7, các nghị sĩ Pháp cũng đã lên tiếng kêu gọi chính phủ cấm TikTok nếu nền tảng chia sẻ video này không làm rõ cơ cấu quản lý hiện nay. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng mạng xã hội là nơi "tiếp tay" cho các vụ bạo loạn trong gần một tuần qua./

(TTTTCTTG tổng hợp)

## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

### Kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 18/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã họp kỳ thứ 24. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

**I. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ trong mốc thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022,**

#### Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đạt được một số kết quả nhất định; bên cạnh những ưu điểm, còn có một số khuyết điểm, hạn chế.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu: (1) Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; (2) Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tùng Ảnh; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Ảnh (giai đoạn 2017 - 2022) và một số tổ chức, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định.

**II. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo kết quả tham mưu, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay; quyết định việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023) và một số nội dung quan trọng khác.**

**ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY**